

*

Số -BC/BTGTU

BÁO CÁO

Kết quả nghiên cứu, tổng kết quá trình lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao chất lượng học tập lý luận chính trị; việc học tập tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với chống biểu hiện suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong cán bộ, đảng viên trên địa bàn tỉnh từ năm 2010 đến nay

Đặt vấn đề

1. Sự cần thiết nghiên cứu, tổng kết

Trong những năm gần đây tỉnh Bắc Giang phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức do ảnh hưởng của tình hình thế giới, khu vực và những diễn biến phức tạp, khó lường của thiên tai, dịch bệnh; song, với sự đoàn kết, quyết tâm, chung sức, đồng lòng và khát vọng vươn lên mạnh mẽ của cả hệ thống chính trị, cộng đồng doanh nghiệp và Nhân dân đã đưa Bắc Giang vượt qua khó khăn, tận dụng tốt các cơ hội thúc đẩy phát triển toàn diện cả về kinh tế, xã hội với nhiều chỉ số trong tốp các tỉnh, thành phố dẫn đầu cả nước. Tăng trưởng kinh tế bình quân giai đoạn 2011-2020 đạt 11,4%/năm. Năm 2020, do ảnh hưởng nặng nề dịch Covid-19, song tăng trưởng của tỉnh vẫn duy trì ở mức cao đạt 13,02% (cao nhất cả nước). Năm 2021, Bắc Giang là tâm dịch Covid-19 đã ảnh hưởng trực tiếp đến các ngành, lĩnh vực song tăng trưởng của tỉnh vẫn đạt 7,82%, (đứng thứ 10 cả nước). Năm 2022, tốc độ tăng trưởng đạt 19,3% (đứng thứ 02/63 tỉnh, thành phố). Năm 2023, tốc độ tăng trưởng đạt 13,45% đứng đầu cả nước.

Để có được những kết quả trên, các cấp ủy đảng trong Đảng bộ tỉnh đã chủ động triển khai đồng bộ nhiều giải pháp. Trong công tác xây dựng Đảng, các cấp ủy đã tập trung chỉ đạo, đẩy mạnh học tập lý luận chính trị; việc học tập tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, nhằm nâng cao bản lĩnh chính trị, rèn luyện phẩm chất đạo đức, lối sống cho đội ngũ cán bộ, đảng viên; tăng cường sự thống nhất về tư tưởng chính trị trong Đảng, sự đồng thuận trong xã hội góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh, giữ vững ổn định chính trị trên địa bàn tỉnh. Từ năm 2010 đến nay, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành nhiều văn bản lãnh đạo, chỉ đạo tăng cường công tác đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị cho đội ngũ cán bộ, đảng viên; tổ chức thực hiện nề nếp, thường xuyên việc học tập tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII, XIII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng đạt được nhiều kết quả quan trọng, với nhiều cách làm mới, sáng tạo, thiết thực, tạo chuyển biến tích cực, có sức lan tỏa trong Đảng và toàn xã hội, góp phần tạo nên những thắng lợi, thành tựu to lớn của tỉnh và sự nghiệp đổi mới của đất nước.

Tuy nhiên, qua tổng kết học tập lý luận chính trị, việc học tập tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong Đảng bộ tỉnh cho thấy: Ở một số cấp ủy chưa nhận thức đúng về vai trò, tầm quan trọng của việc học tập nghị quyết, chưa thực sự coi trọng công tác giáo dục, bồi dưỡng lý luận chính trị cho cán bộ, đảng viên; công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện việc tu dưỡng, rèn luyện, làm theo đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, giải quyết các vấn đề cấp bách, bức xúc có thời điểm còn chưa kịp thời, hiệu quả chưa cao.

Xuất phát từ những tồn tại, hạn chế nêu trên, Ban Thường vụ Tỉnh ủy chỉ đạo nghiên cứu, tổng kết thực tiễn *“Quá trình lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao chất lượng học tập lý luận chính trị; việc học tập tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với chống biểu hiện suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong cán bộ, đảng viên ở Đảng bộ tỉnh từ năm 2010 đến nay”* là nhiệm vụ cần thiết. Trên cơ sở đó rút ra bài học kinh nghiệm, đề ra phương hướng, nhiệm vụ và giải pháp, các kiến nghị với Trung ương, với Tỉnh ủy nhằm xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh về chính trị, tư tưởng, đạo đức và tổ chức cán bộ đáp ứng được yêu cầu đặt ra trong tình hình mới; góp phần chống biểu hiện suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong cán bộ, đảng viên ở Đảng bộ tỉnh.

2. Mục tiêu và nhiệm vụ nghiên cứu, tổng kết thực tiễn

2.1. Mục tiêu

Tổng kết quá trình lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy, tổ chức đảng trong Đảng bộ tỉnh về học tập lý luận chính trị; việc học tập tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong cán bộ, đảng viên trên địa bàn tỉnh Bắc Giang từ năm 2010 đến nay, từ đó rút ra các bài học kinh nghiệm lãnh đạo, chỉ đạo cho các cấp ủy đảng, đề xuất phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp thực hiện trong thời gian tới; tạo chuyển biến căn bản, toàn diện trong cán bộ, đảng viên về bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức, lối sống, khơi dậy khát vọng đổi mới sáng tạo để đưa Bắc Giang phát triển nhanh, toàn diện, bền vững, đến năm 2030 trở thành tỉnh công nghiệp theo hướng hiện đại, quy mô GRDP đứng trong nhóm 12 tỉnh, thành phố đứng đầu cả nước và đứng đầu vùng Trung du và miền núi phía Bắc.

2.2. Nhiệm vụ

- Nghiên cứu tổng kết các chủ trương, quan điểm lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng và công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy và các cấp ủy, tổ chức đảng trong Đảng bộ tỉnh về học tập lý luận chính trị; việc học tập tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với chống biểu hiện suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong cán bộ, đảng viên từ năm 2010 đến nay.

- Đánh giá kết quả học tập lý luận chính trị; việc học tập tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với chống biểu hiện suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong cán bộ, đảng viên ở Đảng bộ tỉnh Bắc Giang từ năm 2010 đến nay; rút ra bài học kinh nghiệm.

- Đề xuất các phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp, kiến nghị cụ thể để nâng cao chất lượng học tập lý luận chính trị; việc học tập tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với chống biểu hiện suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong thời gian tới.

- Điều tra, tổng hợp tình hình về thực trạng học tập lý luận chính trị; việc học tập tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh từ năm 2010 đến nay; tổ chức hội thảo, lấy ý kiến của các ban xây dựng Đảng ở Đảng bộ tỉnh, các huyện ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy, một số cơ quan, đơn vị liên quan và các chuyên gia Trung ương đối với việc đánh giá kết quả và đề xuất các phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp trong thời gian tới.

3. Đối tượng, phạm vi, phương pháp nghiên cứu, tổng kết thực tiễn

3.1. Đối tượng

- Công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, tổ chức đảng trong Đảng bộ tỉnh.
- Việc tổ chức học tập lý luận chính trị; việc học tập tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh của cấp ủy, tổ chức đảng trong Đảng bộ tỉnh.
- Cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ tỉnh.

3.2. Phạm vi, thời gian nghiên cứu

- Phạm vi nghiên cứu: Trong Đảng bộ tỉnh Bắc Giang.
- Thời gian nghiên cứu: Từ năm 2010 đến nay (năm 2023).

3.3. Phương pháp nghiên cứu

- Sử dụng phương pháp nghiên cứu của chủ nghĩa duy vật biện chứng và các phương pháp (phiếu hỏi, phân tích, tổng hợp, thống kê, xin ý kiến chuyên gia...).

Phần thứ nhất

KẾT QUẢ CÔNG TÁC LÃNH ĐẠO, CHỈ ĐẠO NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG HỌC TẬP LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ; VIỆC HỌC TẬP TƯ TƯỞNG, ĐẠO ĐỨC, PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH GẮN VỚI CHỐNG BIỂU HIỆN SUY THOÁI, “TỰ DIỄN BIẾN”, “TỰ CHUYỂN HÓA” TRONG CÁN BỘ, ĐẢNG VIÊN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH TỪ NĂM 2010 ĐẾN NAY

I. VAI TRÒ, Ý NGHĨA CỦA HỌC TẬP LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ; VIỆC HỌC TẬP TƯ TƯỞNG, ĐẠO ĐỨC, PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH

1. Vai trò, ý nghĩa của học tập lý luận chính trị

Giáo dục lý luận chính trị là một bộ phận quan trọng trong công tác xây dựng Đảng, là nhân tố có ý nghĩa quyết định đến việc xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên “vững về chính trị, giỏi về chuyên môn, nghiệp vụ”, đủ phẩm chất và năng lực, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ cách mạng; là yêu cầu thường xuyên, cấp thiết đối với mỗi cán bộ, đảng viên. Nghị quyết Trung ương 4 (khóa

XII) đã khẳng định: “*Nhận thức sai lệch về ý nghĩa, tầm quan trọng của lý luận và học tập lý luận chính trị; lười học tập chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, chủ trương, đường lối, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước*” là một trong những biểu hiện của suy thoái về tư tưởng chính trị. Vì vậy, trong mọi giai đoạn cách mạng, việc học tập lý luận chính trị có vai trò và ý nghĩa quan trọng; việc nghiên cứu và học tập lý luận chính trị là một yêu cầu cần thiết, thường xuyên và lâu dài đối với mỗi cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo quản lý, người đứng đầu các cơ quan, đơn vị.

Học tập lý luận chính trị góp phần nâng cao bản lĩnh chính trị vững vàng cho cán bộ, đảng viên nhằm phòng, chống sự lôi kéo, kích động của các thế lực thù địch trong chiến lược “diễn biến hòa bình”, bạo loạn, lật đổ... Đây là một bước rất cần thiết để ngăn chặn sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”. Tuy nhiên, nếu được học tập lý luận chính trị, mỗi cán bộ, đảng viên có thể tăng cường khả năng “miễn dịch” trước những luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch, luôn vững vàng về bản lĩnh chính trị; từ đó góp phần tuyên truyền, lan tỏa những giá trị đúng đắn của chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh để những tri thức lý luận này ngày càng ăn sâu, bám rễ vào đời sống tư tưởng, tinh thần; trở thành nền tảng lý luận vững chắc của cán bộ, đảng viên. Như vậy, mỗi cán bộ, đảng viên nhận thấy vai trò quan trọng của việc học tập lý luận chính trị đối với nhiệm vụ bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng.

Nâng cao chất lượng học tập lý luận chính trị là nhiệm vụ cấp thiết, trực tiếp quyết định đến quá trình phát triển, hoàn thiện phẩm chất, năng lực của cán bộ, đảng viên. Do đó, các cấp ủy cần thực hiện đồng bộ các giải pháp trong lãnh đạo, chỉ đạo học tập lý luận chính trị cho cán bộ, đảng viên, góp phần xây dựng Đảng và hệ thống chính trị đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong thời kỳ mới.

2. Vai trò, ý nghĩa của việc học tập tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đối với công tác xây dựng Đảng

Tư tưởng Hồ Chí Minh là một hệ thống các quan điểm, nhận thức, tư tưởng chỉ đạo rất cơ bản của Chủ tịch Hồ Chí Minh về cách mạng và con đường đi lên của cách mạng Việt Nam trong thời đại ngày nay. Đó là kết quả của sự vận dụng và phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lênin vào điều kiện cụ thể của nước ta, kế thừa và phát triển các giá trị truyền thống tốt đẹp của dân tộc, tiếp thu tinh hoa văn hóa của nhân loại.⁽¹⁾

Đạo đức Hồ Chí Minh là đạo đức giải phóng cho con người và của con người được giải phóng. Đạo đức ấy bao gồm những phẩm chất cao đẹp nhất của người chiến sĩ cách mạng. Đạo đức ấy vì thế đã hoàn toàn trái ngược với mọi đạo đức cũ về mục tiêu chiến đấu và biện pháp rèn luyện.⁽²⁾

¹ . Đảng Cộng sản Việt Nam (2001), *Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IX*, Nxb CTQG, H, tr.83-84.

² . Vũ Khiêu (2015), *Học tập đạo đức Bác Hồ*, NXB Chính trị Quốc gia, Hà Nội, tr.14-15.

Có thể nói một cách khái quát về phong cách Hồ Chí Minh đó là lẽ lối, cung cách, cách thức, làm việc dân chủ, quần chúng, khoa học, nêu gương, thể hiện trong hoạt động lãnh đạo của Người với những đặc điểm quan trọng như: phong cách dân chủ, quyết đoán, sâu sát, khéo dùng người, trọng dùng người tài, cách mạng, khoa học, năng động và sáng tạo.⁽³⁾

Những tư tưởng của chủ tịch Hồ Chí Minh về tu dưỡng, rèn luyện phẩm chất đạo đức của người cán bộ, đảng viên có vai trò quan trọng, có ý nghĩa sâu sắc đối với công tác xây dựng Đảng. Học tập tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được Đảng ta triển khai từ cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” theo Chỉ thị số 06-CT/TW ngày 7/11/2006 của Bộ Chính trị khóa X và Chỉ thị số 03-CT/TW, ngày 14/5/2011 của Bộ Chính trị khóa XI. Ngày 15/5/2016, Bộ Chính trị đã ban hành Chỉ thị số 05-CT/TW “về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” (Chỉ thị số 05-CT/TW); Kết luận số 01-KL/TW, ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, nhằm tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức và hành động trong Đảng, hệ thống chính trị và Nhân dân; xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên của Đảng, Nhà nước “vừa hồng, vừa chuyên”, cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư, thực sự là những “công bộc của dân”, một nhân tố quyết định thắng lợi của sự nghiệp đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc hiện nay.

Học tập tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh nhằm làm cho cán bộ, đảng viên nhận thức sâu sắc về nội dung cơ bản cũng như giá trị to lớn của tư tưởng và tấm gương đạo đức của Người. Tạo sự lan tỏa, chuyển biến mạnh mẽ về ý thức tu dưỡng, rèn luyện và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trong toàn xã hội, nâng cao đạo đức cách mạng, cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư; đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống và các tệ nạn xã hội.

Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh có ý nghĩa thiết thực đáp ứng yêu cầu cấp bách hiện nay là phải đấu tranh, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ nhằm tiếp tục tự đổi mới, tự chỉnh đốn, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng.

II. KẾT QUẢ CÔNG TÁC LÃNH ĐẠO, CHỈ ĐẠO

1. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo học tập lý luận chính trị

Từ năm 2010 đến nay, Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy và các cấp ủy, tổ chức đảng trong Đảng bộ tỉnh luôn chú trọng lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao chất lượng học tập lý luận chính trị, trong đó:

³ . Ban Tuyên giáo Trung ương (2017), *Xây dựng phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu, của cán bộ đảng viên trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh*, NXB Chính trị Quốc gia, H. tr.10-11.

(1) Tập trung chỉ đạo, tổ chức học tập đầy đủ, kịp thời các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Trung ương như: Kết luận 94-KL/TW ngày 28/3/2014 của Ban Bí thư về việc tiếp tục đổi mới học tập lý luận chính trị trong hệ thống giáo dục quốc dân; Nghị quyết số 37-NQ/TW ngày 09/10/2014 của Bộ Chính trị khóa XI về công tác lý luận và định hướng nghiên cứu đến năm 2030; Quy định số 285-QĐ/TW ngày 25/4/2015 của Bộ Chính trị khóa XI về dân chủ trong nghiên cứu lý luận chính trị trong các cơ quan đảng, nhà nước; Chỉ thị số 20-CT/TW ngày 18/01/2018 của Ban Bí thư về tiếp tục tăng cường, nâng cao chất lượng nghiên cứu, biên soạn, tuyên truyền, giáo dục lịch sử Đảng; Chỉ thị số 23-CT/TW ngày 09/02/2018 của Ban Bí thư về tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả học tập, nghiên cứu, vận dụng và phát triển chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh trong tình hình mới; Nghị quyết số 35-NQ/TW ngày 22/10/2019 của Bộ Chính trị về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới; Quy định số 57-QĐ/TW, ngày 08/02/2022 của Ban Bí thư về đối tượng, tiêu chuẩn và phân cấp đào tạo lý luận chính trị...

(2) Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành nhiều nghị quyết, chỉ thị, đề án, kết luận⁴ lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai về công tác chính trị, tư tưởng phù hợp với đặc điểm, thực tiễn của tỉnh, điển hình, như: Đề án số 01-ĐA/TU ngày 08/4/2011 về đổi mới, nâng cao chất lượng công tác tư tưởng trong tình hình mới; Kết luận số 78-KL/TU ngày 26/3/2015 về đổi mới, nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng ở trung tâm bồi dưỡng chính trị các huyện, thành phố; Nghị quyết số 114-NQ/TU ngày 25/7/2016 về tăng cường công tác tư tưởng ở Đảng bộ tỉnh, giai đoạn 2016 - 2020; Đề án số 02-ĐA/TU ngày 21/9/2016 về tăng cường công tác điều tra, nắm bắt, định hướng dư luận xã hội trên địa bàn tỉnh Bắc Giang, giai đoạn 2016 - 2020; Nghị quyết số 150-NQ/TU ngày 28/7/2021 về nâng cao chất lượng công tác tuyên giáo của Đảng bộ tỉnh trong giai đoạn hiện nay; Đề án số 01-ĐA/TU ngày 20/7/2021 về nâng cao hiệu quả công tác đấu tranh phản bác các quan điểm, sai trái, thù địch, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng giai đoạn 2021-2025...

(3) Chỉ đạo các cơ quan, đơn vị xây dựng các đề án nâng cao chất lượng học tập lý luận chính trị cho các đối tượng, tiêu biểu như: Liên đoàn Lao động tỉnh phối hợp với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy xây dựng Đề án nâng cao nhận thức về chính trị cho đội ngũ công nhân tỉnh Bắc Giang giai đoạn 2011-2015; Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì phối hợp với Tỉnh đoàn và Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy xây dựng

⁴ Đã ban hành Kế hoạch số 52-KH/TU ngày 17/7/2018 về tổng kết thực tiễn, nghiên cứu lý luận trên địa bàn tỉnh từ nay đến năm 2020; Kế hoạch số 54-KH/TU ngày 13/5/2022 về tổ chức nghiên cứu, tổng kết thực tiễn một số lĩnh vực của tỉnh từ nay đến năm 2025; Quy định số 443-QĐ/TU ngày 08/9/2022 về việc tổ chức giao ban, định hướng thông tin báo chí trên địa bàn tỉnh Bắc Giang; Kế hoạch số 26-KH/TU ngày 12/8/2021 về sưu tầm, nghiên cứu, biên soạn, biên tập, xuất bản sách lịch sử Đảng bộ tỉnh Bắc Giang, tập III (2005-2020); Chỉ thị số 10-CT/TU, ngày 30/8/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành về nâng cao chất lượng kiểm điểm, tự phê bình và phê bình các biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong sinh hoạt cấp ủy, chi bộ; Chỉ thị số 21-CT/TU ngày 16/01/2023 về nâng cao ý thức trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền, cán bộ, đảng viên, chiến sỹ lực lượng vũ trang trong việc sử dụng Internet, mạng xã hội; Chỉ thị số 26-CT/TU ngày 02/6/2023 về chấn chỉnh tác phong, lề lối làm việc và nâng cao trách nhiệm trong thực thi nhiệm vụ đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới...

Đề án nâng cao chất lượng giáo dục truyền thống cách mạng, đạo đức, lối sống cho học sinh, sinh viên trong các nhà trường trên địa bàn tỉnh Bắc Giang, giai đoạn 2011-2015; Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy xây dựng và ban hành Đề án số 01-ĐA/BTGTU, ngày 20/5/2013 về đổi mới, nâng cao chất lượng công tác nắm bắt và định hướng dư luận xã hội trên địa bàn tỉnh Bắc Giang; Đề án số 02-ĐA/BTGTU ngày 12/9/2013 về đổi mới, nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền miệng ở Đảng bộ tỉnh Bắc Giang...

(4) Chỉ đạo tổ chức nhiều đợt học tập nghị quyết, chỉ thị của Đảng, các đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong toàn Đảng bộ tỉnh về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; về thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, XII về các vấn đề cấp bách trong xây dựng Đảng và 27 biểu hiện suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong cán bộ, đảng viên; tổ chức sinh hoạt chính trị với chủ đề “tự soi, tự sửa” thực hiện Kết luận Hội nghị Trung ương 4 khóa XIII; tác phẩm “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam” và tác phẩm “Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

2. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo việc học tập tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Bám sát các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Trung ương, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã kịp thời ban hành văn bản để lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện đồng bộ, thống nhất ở Đảng bộ tỉnh về học tập tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, như: Kế hoạch số 10-KH/TU ngày 12/9/2011 về thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW ngày 14/5/2011 của Bộ Chính trị; Kế hoạch số 19-KH/TU ngày 09/9/2016 và Chương trình hành động số 22-CTr/TU ngày 20/10/2016 về thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị; Kế hoạch số 37-KH/TU ngày 29/9/2021 về thực hiện Kết luận số 01-KL/TW ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh... Các văn bản chỉ đạo đã cụ thể hóa nội dung, hình thức học tập, quán triệt, về xây dựng chương trình hành động của tập thể, cá nhân, thời gian hoàn thành, về công tác kiểm tra, giám sát và sơ kết, tổng kết.

Chỉ đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy hướng dẫn học tập chuyên đề hằng năm "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII, XIII) của Ban Chấp hành Trung ương về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ.

Chỉ đạo các cấp ủy đảng, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội từ tỉnh đến cơ sở, xây dựng kế hoạch, tổ chức quán triệt, thực hiện chỉ thị, kết luận của Bộ Chính trị về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và một số tác phẩm của Chủ tịch Hồ Chí Minh cho đảng viên, đoàn viên, hội viên.

Trong quá trình thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, Kết luận số 01-KL/TW đã xuất hiện nhiều cách làm hay, sáng tạo mang lại hiệu quả, điển hình như: Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành chỉ thị, kế hoạch về nâng cao chất lượng kiểm điểm, tự phê bình và phê bình các biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong sinh hoạt cấp ủy, chi bộ; tổ chức nghiên cứu, tổng kết thực tiễn một số lĩnh vực của tỉnh đến năm 2025; nâng cao ý thức trách nhiệm của cấp ủy đảng, chính quyền và cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, chiến sĩ lực lượng vũ trang trong việc sử dụng Internet, mạng xã hội. Ở cấp huyện và tương đương cũng xuất hiện nhiều mô hình hay, như “Quỹ tiết kiệm tương thân tương ái”, “Nhân dân hiến đất làm đường giao thông nông thôn” ở huyện Tân Yên; “Cải cách hành chính gần dân, sát dân, vì nhân dân phục vụ”, “Nông dân phát triển bền vững” ở huyện Việt Yên”; “Cuộc vận động ba trách nhiệm” ở huyện Sơn Động; xây dựng nông thôn mới ở Hiệp Hòa, Lạng Giang, Lục Nam...

Nhìn chung, công tác lãnh đạo, chỉ đạo học tập lý luận chính trị; việc học tập tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trên địa bàn tỉnh được các cấp ủy đảng thực hiện nghiêm túc, kịp thời. Qua đó, nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân về vị trí, vai trò, ý nghĩa của việc học tập lý luận chính trị; việc học tập tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh góp phần tích cực vào việc hoàn thành nhiệm vụ chính trị của địa phương, cơ quan, đơn vị trong tỉnh và củng cố niềm tin của cán bộ, đảng viên, Nhân dân đối với công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội ở nước ta.

3. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo trong đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng gắn với chống biểu hiện suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong cán bộ, đảng viên trên địa bàn tỉnh từ năm 2010 đến nay

Từ năm 2015 - 2018, Ban Chỉ đạo 94 của tỉnh chỉ đạo, định hướng thường xuyên công tác đấu tranh chống âm mưu, hoạt động “diễn biến hòa bình” trên lĩnh vực tư tưởng, văn hóa đảm bảo kịp thời, hiệu quả. Xây dựng kế hoạch tổ chức các lớp tập huấn kỹ năng, nghiệp vụ đấu tranh chống âm mưu, hoạt động “diễn biến hòa bình” trên lĩnh vực tư tưởng, văn hóa cho thành viên Ban chỉ đạo 94, Tổ giúp việc Ban chỉ đạo 94 các cấp trong tỉnh và cán bộ chủ chốt ở cơ sở. Hàng tháng, tổng hợp, ban hành Thông báo tình hình hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, phản động, cơ hội chính trị diễn ra trên địa bàn tỉnh.

Quá trình cụ thể hóa thực hiện Nghị quyết 35-NQ/TW, tỉnh đã ban hành nhiều văn bản lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn tổ chức triển khai thực hiện có hiệu

quả như: Công văn số 1865-CV/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thực hiện Kết luận số 53- KL/TW ngày 04/6/2019 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về việc chỉ đạo đấu tranh ngăn chặn, xử lý, gỡ bỏ, triệt phá tin giả, thông tin sai sự thật, xấu, độc trên Internet, mạng xã hội; Thông báo số 01-TB/BCĐ ngày 20/8/2019 về kết luận của đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Ban Chỉ đạo 35 tỉnh tại phiên họp thứ nhất Ban Chỉ đạo; Công văn số 02-CV/BCĐ ngày 03/9/2019 về việc tăng cường tuyên truyền, quán triệt việc thực hiện Nghị quyết số 35-NQ/TW. Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo ban hành các văn bản thông báo tình hình hoạt động chống phá của các thế lực thù địch và định hướng đấu tranh; thông tin về tổ chức khủng bố “Chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời”; tăng cường nắm thông tin, tình hình trong công nhân, người lao động khi Quốc hội thông qua Bộ luật Lao động (sửa đổi); tổ chức hội thảo “*Nâng cao hiệu quả công tác đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thông tin xấu, độc trên internet, mạng xã hội*”...

Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Đề án số 01-ĐA/TU ngày 20/7/2021, về “Nâng cao hiệu quả công tác đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng giai đoạn 2021 - 2025” và Chỉ thị số 21-CT/TU ngày 16/01/2023 về “Nâng cao ý thức trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền, cán bộ, đảng viên, chiến sĩ lực lượng vũ trang trong việc sử dụng Internet, mạng xã hội”; chỉ đạo mỗi tổ chức đảng, chính quyền, cơ quan, đơn vị từ cấp tỉnh đến cơ sở xây dựng trang thông tin điện tử nhằm đẩy mạnh việc tuyên truyền, kết nối và định hướng thông tin đến cán bộ, đảng viên và Nhân dân trong tỉnh. Ngoài ra, Ban Thường vụ Tỉnh ủy chỉ đạo các trung tâm, đơn vị đào tạo, bồi dưỡng chính trị từ cấp tỉnh đến cấp huyện biên tập những nội dung cốt lõi của Nghị quyết số 35-NQ/TW thành các chuyên đề để giảng dạy; tài liệu tuyên truyền cho cán bộ, đảng viên và Nhân dân trong tỉnh.

III. KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC TRONG VIỆC NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG HỌC TẬP LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ; VIỆC HỌC TẬP TƯ TƯỞNG, ĐẠO ĐỨC, PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH

1. Kết quả học tập lý luận chính trị trong cán bộ, đảng viên

1.1. Công tác tổ chức tuyên truyền, học tập, nghiên cứu, quán triệt nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Đảng được đổi mới; chủ động, nâng cao chất lượng, hiệu quả đưa nghị quyết vào cuộc sống

Triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XI, XII, XIII của Đảng và Đại hội đảng bộ các cấp, nhiệm kỳ 2010-2015, 2015-2020, 2020-2025, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đều ban hành kế hoạch và tổ chức hội nghị cán bộ chủ chốt của tỉnh nghiên cứu, phổ biến, quán triệt các nghị quyết. Các cấp ủy, tổ chức đảng trong Đảng bộ tỉnh đã chủ động lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức các hoạt động tuyên truyền,

quán triệt, học tập các Hội nghị Trung ương khóa XI, XII, XIII và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, XVIII, XIX. Kết quả cán bộ, đảng viên tham gia học tập, phổ biến, quán triệt các nghị quyết trong toàn Đảng bộ tỉnh luôn đạt tỷ lệ cao trên 96%.

Xác định việc nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền nghị quyết của Đảng là khâu quyết định của việc đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống, trong những năm qua, Ban Thường vụ Tỉnh ủy có nhiều chỉ đạo việc đổi mới phương pháp, hình thức học tập, quán triệt các nghị quyết, khắc phục tình trạng học tập nghị quyết kéo dài ở cơ sở nhằm đưa nhanh nghị quyết vào cuộc sống, cụ thể là:

(1) *Đổi mới học tập, phổ biến, quán triệt các nghị quyết thể hiện rõ nét từ Hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Trung ương 6 (khóa XI)* với các nội dung như: Lựa chọn báo cáo viên có chất lượng; yêu cầu bí thư cấp ủy trực tiếp giới thiệu nghị quyết; biên soạn hệ thống câu hỏi viết thu hoạch, câu hỏi trắc nghiệm, tự luận ngắn gọn, sát với nội dung nghị quyết và phù hợp thực tế địa phương; phân công rõ trách nhiệm người quản lý, giám sát tại các hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt từ tỉnh đến cơ sở.

(2) *Chủ động đổi mới hình thức học tập, phổ biến, quán triệt* nghị quyết từ trực tiếp sang học tập bằng nhiều hình thức như: trực tuyến thông qua hệ thống mạng internet; học tập trực tiếp kết hợp với học tập trực tuyến; đảng viên tự học.

(3) *Đổi mới công tác tuyên truyền, phổ biến các chỉ thị, nghị quyết* với nhiều hình thức đa dạng, phong phú, đồng loạt trên các phương tiện thông tin đại chúng, cổng thông tin điện tử, bản tin phục vụ sinh hoạt chi bộ hằng tháng của tỉnh và cấp huyện; qua hệ thống truyền thanh; thông báo nhanh trên các kênh hội nghị, sinh hoạt định kỳ của các tổ chức chính trị - xã hội; trên các nền tảng mạng xã hội Zalo, Facebook... của các cơ quan, đơn vị, địa phương để chỉ đạo, định hướng nội dung và tuyên truyền, phổ biến rộng rãi đến cán bộ, hội viên, Nhân dân.

(4) *Đổi mới về phương pháp học tập chỉ thị, nghị quyết của Đảng*: Thực hiện quy trình 5 bước trong học tập: (1) tổ chức thông báo nhanh kết quả hội nghị đến đội ngũ báo cáo viên toàn tỉnh; (2) biên tập tài liệu với những nội dung cốt lõi phát hành đến các cấp ủy, tổ chức đảng trong tỉnh và đăng trên trang thông tin điện tử của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và bản tin thông báo nội bộ phục vụ sinh hoạt chi bộ; (3) chỉ đạo các cơ quan thông tin đại chúng từ tỉnh đến cơ sở đồng loạt tuyên truyền về các nội dung cốt lõi nghị quyết của đảng; (4) đẩy mạnh tổ chức học tập nghị quyết của Đảng bằng hình thức trực tuyến ở cả 3 cấp từ tỉnh đến cơ sở; (5), tổ chức viết thu hoạch, chấm bài thu hoạch, thông báo kết quả đến cấp ủy cùng cấp.

(5) *Đổi mới về biên tập tài liệu phục vụ học tập*: Ngay sau các hội nghị của Ban Chấp hành Trung ương kết thúc, Tỉnh ủy chỉ đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông ghi hình bài giảng về các nghị quyết được các đồng chí báo cáo viên Trung ương trình bày, biên tập gửi đến các cấp ủy, tổ chức đảng trong tỉnh phục vụ việc học tập cho các đối tượng chưa tham gia học trực tuyến.

Theo kết quả điều tra dư luận xã hội của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy: cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức tham gia học tập nghị quyết của Đảng đạt tỷ lệ 96%; chất lượng học tập chỉ thị, nghị quyết được đánh giá tốt: ở cấp tỉnh chiếm tỷ lệ 95%, ở cấp huyện chiếm tỷ lệ 92,4%, ở cấp cơ sở chiếm tỷ lệ 90%.

Kết quả nổi bật trong đổi mới học tập, phổ biến, quán triệt các nghị quyết ở Đảng bộ tỉnh đã rút ngắn thời gian học tập từ 2-3 tháng trước đây xuống còn khoảng 20-30 ngày trong toàn đảng bộ tỉnh; báo cáo viên là những người có kinh nghiệm, có trình độ lý luận cao, đều là các đồng chí lãnh đạo chủ chốt của Trung ương, của tỉnh; tổ chức học tập nghị quyết bằng hình thức mới kết hợp giữa trực tuyến và trực tiếp; công tác tuyên truyền được đổi mới bằng nhiều hình thức đa dạng, phong phú đã thu hút được đông đảo đảng viên, hội viên, Nhân dân trong tỉnh quan tâm; ý thức, chất lượng học tập chính trị, nghị quyết của đảng viên nâng lên rõ rệt, góp phần đưa nhanh nghị quyết của Đảng vào cuộc sống. Tỉnh Bắc Giang được Ban Tuyên giáo Trung ương đánh giá là một trong các tỉnh sớm nhất cả nước triển khai học tập nghị quyết bằng hình thức trực tuyến ở cả ba cấp tỉnh, huyện, cơ sở.

1.2. Công tác giáo dục lý luận chính trị được đổi mới, nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị cho cán bộ, đảng viên

Nhận thức sâu sắc tầm quan trọng của công tác đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị cho cán bộ, đảng viên là một khâu quan trọng trong công tác xây dựng Đảng. Trong những năm qua, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đều ban hành kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị, nghiệp vụ cho cán bộ, công chức của tỉnh; trên cơ sở đó, Trường Chính trị tỉnh, các huyện ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị, chuyên môn nghiệp vụ cho cán bộ, đảng viên ở các cấp và tổ chức thực hiện nghiêm túc, bảo đảm chất lượng⁵.

Nhiệm kỳ 2010-2015, Tỉnh ủy đã phối hợp với Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh mở lớp bồi dưỡng cán bộ nguồn cấp ủy tỉnh cho 104 đồng chí; nhiệm kỳ 2015-2020, Tỉnh ủy tổ chức lớp bồi dưỡng cán bộ nguồn cấp ủy tỉnh cho 92 đồng chí; năm 2023, Tỉnh ủy tổ chức lớp bồi dưỡng cán bộ nguồn cấp ủy tỉnh nhiệm kỳ 2025-2030 cho 65 đồng chí. Đồng thời, tổ chức các lớp bồi dưỡng cập nhật kiến thức cho cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý và chỉ đạo

⁵ Từ năm 2010 đến hết năm 2022, toàn tỉnh mở được 4.143 lớp bồi dưỡng lý luận chính trị, chuyên môn nghiệp vụ cho 500.971 lượt học viên; trong đó tổ chức 625 lớp bồi dưỡng cập nhật kiến thức cho 111.912 lượt cán bộ chủ chốt từ cấp tỉnh đến cơ sở; mở 297 lớp đào tạo các chương trình lý luận chính trị cho 21.980 lượt cán bộ, đảng viên, trong đó, giai đoạn 2016 - 2020, đào tạo lý luận chính trị: 5.719 lượt cán bộ, trong đó: (1) Trung cấp lý luận chính trị: 44 lớp, số lượng 3.277 học viên; (2) Cao cấp lý luận chính trị: 04 lớp với 642 học viên; (3) Đại học chính trị chuyên ngành: 09 học viên. Bồi dưỡng theo kế hoạch của Ban Thường vụ Tỉnh ủy: 47.375 lượt cán bộ. Kết quả đào tạo, bồi dưỡng ngoài theo Kế hoạch của Ban Thường vụ Tỉnh ủy: Đào tạo sơ cấp lý luận chính trị: 1.791 học viên; đào tạo chuyên môn: 3.233 lượt cán bộ; bồi dưỡng theo kế hoạch của Trung ương: 417 lượt cán bộ; các huyện ủy, thành ủy và các cơ quan, đơn vị tổ chức bồi dưỡng: 137.647 lượt cán bộ.

Trường Chính trị tỉnh mở các lớp bồi dưỡng cập nhật kiến thức cho các đối tượng theo quy định⁶.

Đội ngũ cán bộ của tỉnh sau khi đào tạo, bồi dưỡng có sự vững vàng hơn về lập trường tư tưởng chính trị, khả năng liên hệ giữa lý luận và thực tiễn tốt hơn; khi được đề bạt, bổ nhiệm hầu hết đều phát huy năng lực của mỗi cán bộ trên cương vị mới. Đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức đã làm tốt hơn nhiệm vụ tham mưu, đề xuất nhiều giải pháp để thực thi nhiệm vụ một cách có hiệu quả; các kiến thức cơ bản về chuyên môn, chính trị, pháp luật, đạo đức nghề nghiệp, đạo đức thực thi công vụ... đã được vận dụng vào giải quyết công việc hiệu quả.

Nâng cao chất lượng giảng dạy lý luận chính trị tại Trường Chính trị tỉnh và các trung tâm chính trị cấp huyện có nhiều chuyển biến tiến bộ, có sự kết hợp chặt chẽ giữa giảng dạy trực tiếp kết hợp với giảng dạy online (trong thời điểm dịch bệnh covid-19); 100% các giảng viên đã đổi mới phương pháp giảng dạy kết hợp trình chiếu nội dung qua máy tính với trình diễn kiến thức qua hệ thống bảng; giảng viên được mời dự các lớp học tập, quán triệt nghị quyết của Đảng, dự hội nghị thông tin thời sự để cập nhật những vấn đề lý luận, kiến thức mới, các nhiệm vụ chính trị của tỉnh, địa phương để đưa vào nội dung bài giảng; tăng cường đối thoại giữa giảng viên và học viên theo hướng kết hợp thuyết trình với tọa đàm, thảo luận, cemina, trải nghiệm thực tiễn trong mỗi tiết học, môn học; xây dựng ngân hàng đề thi, giám sát chặt chẽ công tác ra đề, coi thi và chấm thi; thực hiện việc lấy ý kiến nhận xét, đánh giá từ học viên sau khi kết thúc học phần; khuyến khích, động viên học viên tham gia nghiên cứu khoa học, viết bài đăng trên bản tin của cấp huyện và tập san trao đổi chuyên môn, nghiệp vụ của nhà trường. Từ 2010 đến nay, Trường Chính trị tỉnh duy trì tổ chức và cử hàng chục lượt giảng viên tham gia Hội thi giảng viên dạy giỏi toàn quốc, nhiều giảng viên đạt danh hiệu giảng viên xuất sắc; Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã tổ chức 03 hội thi giảng viên lý luận chính trị giỏi tỉnh Bắc Giang các năm 2014, 2018, đặc biệt năm 2022 Đoàn Bắc Giang tham gia Hội thi khu vực và Hội thi toàn quốc đều đạt giải cao.

Đội ngũ giảng viên lý luận chính trị luôn được cấp ủy các cấp quan tâm tuyển dụng, bổ nhiệm và cử đi đào tạo về chuyên môn, lý luận chính trị trung cấp, cao cấp⁷. Trong mỗi nhiệm kỳ, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy phối hợp với Trường Chính trị tỉnh tổ chức tập huấn, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ, cập nhật kiến thức cho đội ngũ giảng viên, giảng viên kiêm chức giảng dạy lý luận chính trị trên

⁶ Từ năm 2014 đến nay, Trường Chính trị tỉnh đã tổ chức bồi dưỡng cho đối tượng cán bộ lãnh đạo quản lý thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý 06 lớp với 782 đồng chí; 15 lớp với 2.017 đồng chí cán bộ lãnh đạo quản lý thuộc diện Ban Thường vụ huyện ủy, thành ủy quản lý.

⁷ Năm 2023, Trường Chính trị tỉnh: tổng số có 32 giảng viên, trong đó có 30 thạc sỹ; 02 tiến sỹ. Toàn tỉnh có 10 trung tâm chính trị với 41 biên chế, gồm: 28 giảng viên chuyên trách (cả cán bộ quản lý), trong đó, 23 đồng chí có trình độ đại học, trên đại học; 100% giảng viên lý luận chính trị của tỉnh có trình độ lý luận từ trung cấp trở lên. Đội ngũ giảng viên kiêm chức trong toàn tỉnh hiện có 120 đồng chí, được kiện toàn sau mỗi nhiệm kỳ.

địa bàn tỉnh... Hằng năm, đội ngũ giảng viên giảng dạy chính trị ở các trường đại học, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp; giáo viên giảng dạy môn giáo dục công dân ở các trường trung học phổ thông, trung học cơ sở trên địa bàn tỉnh thường xuyên được củng cố, kiện toàn và được bồi dưỡng, cập nhật kiến thức, lý luận chính trị vào dịp hè.

Cơ sở vật chất của Trường Chính trị tỉnh và nhiều trung tâm bồi dưỡng chính trị các huyện, thành phố được quy hoạch, đầu tư xây dựng cơ bản đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ theo nội dung Kết luận số 78-KL/TU ngày 26/3/2015 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Đến hết năm 2023, Trường Chính trị tỉnh được đầu tư xây mới đạt các tiêu chí trường chuẩn, các trung tâm chính trị được quan tâm đầu tư xây dựng cơ bản, cơ sở vật chất, trang thiết bị, máy tính để phục vụ tốt việc giảng dạy, học tập; 03 trung tâm chưa có trụ sở riêng là Việt Yên, Hiệp Hòa và thành phố Bắc Giang; 02 trung tâm được đầu tư xây dựng mới là Yên Dũng, Yên Thế; 03 trung tâm được cải tạo, mở rộng là Lục Nam, Tân Yên, Sơn Động.

1.3. Công tác tổng kết thực tiễn, nghiên cứu lý luận được quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo đã có nhiều chuyển biến tích cực

Hơn 10 năm qua, Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã chỉ đạo các cấp ủy tiến hành sơ kết, tổng kết nhiều chỉ thị, nghị quyết của Trung ương, của tỉnh về công tác chính trị, tư tưởng, tiêu biểu như: Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII) về “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”, Chỉ thị số 03-CT/TW, Chỉ thị số 05-CT/TW về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; tổng kết nhiệm kỳ, sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện các nghị quyết, chỉ thị của Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy khóa XVIII, XIX...

Ngày 17/7/2018, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành Kế hoạch số 52-KH/TU về tổng kết thực tiễn, nghiên cứu lý luận trên địa bàn tỉnh đến năm 2020, với 05 nội dung⁸. Sau tổng kết, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành các kết luận chỉ đạo các cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị đẩy mạnh triển khai nội dung tổng kết, nghiên cứu. Thực hiện Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, ngày 13/5/2022, Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Kế hoạch số 54- KH/TU về tổ chức nghiên cứu, tổng kết thực tiễn trên một số lĩnh vực của tỉnh đến năm 2025, với 06 nội dung⁹.

⁸ (1) Thực trạng hoạt động thu hút đầu tư, phát triển công nghiệp gắn với mô hình tăng trưởng từ năm 1997 đến nay; (2) Phát triển nông nghiệp trên địa bàn tỉnh từ năm 1997 đến nay; những thời cơ, thách thức và định hướng phát triển trong những năm tới. (3) Các quan niệm của xã hội hiện nay về “Chân - Thiện - Mỹ”, về “Đức và Tài”; khuyến nghị các giải pháp thúc đẩy các giá trị tích cực và ngăn chặn những xu thế tiêu cực trong đời sống xã hội hiện nay. (4) Tình hình, nguyên nhân những vấn đề bức xúc, xung đột xã hội trên địa bàn tỉnh thời gian qua và xu thế thời gian tới. (5) Thực trạng đảng viên và công tác quản lý, phát triển đảng viên trong Đảng bộ tỉnh từ 1997 đến nay.

⁹ (1) Nghiên cứu, tổng kết quá trình lãnh đạo, chỉ đạo và thực hiện công tác phát triển đảng viên và xây dựng tổ chức đảng trong doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước trên địa bàn tỉnh từ năm 2010 đến nay; (2) Nghiên cứu, tổng kết quá trình lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao chất lượng học tập lý luận, chính trị; tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với chống biểu hiện suy thoái, tự diễn biến, tự chuyển hóa trong cán bộ, đảng viên trên địa bàn tỉnh từ năm 2010 đến nay; (3) Nghiên cứu, tổng kết quá trình lãnh đạo, chỉ đạo và thực hiện xây dựng kết cấu hạ tầng (công nghiệp, đô thị, giao thông...) trên địa bàn tỉnh từ năm 2010 đến nay; (4) Nghiên cứu, tổng kết quá trình lãnh đạo, chỉ

Các địa phương và các sở, ban, ngành tỉnh tham mưu tổ chức khảo sát, nghiên cứu các vấn đề thực tiễn, tổng kết các mô hình, cách làm sáng tạo để rút kinh nghiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo như: Xây dựng nông thôn mới; mô hình dân vận khéo; nghiên cứu đánh giá về phát triển cây ăn quả và nâng cao hiệu quả kinh tế vườn đồi; phát triển rừng; công tác phát triển hệ thống kết cấu hạ tầng giao thông; công tác phát triển đảng viên và xây dựng tổ chức đảng trong doanh nghiệp ngoài khu vực Nhà nước; nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đảng viên trong Đảng bộ huyện; phát triển sản xuất nông nghiệp hàng hóa ứng dụng công nghệ cao; xây dựng và phát triển thương hiệu, nhất là đối với các sản phẩm OCOP chủ lực; một số các chương trình, dự án trọng điểm của tỉnh...

Thông qua việc tổ chức nghiên cứu, tổng kết thực tiễn cung cấp những luận cứ khoa học, cơ sở thực tiễn cho việc hoạch định chủ trương, quan điểm lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy; xây dựng các cơ chế, chính sách phù hợp thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội ở mỗi địa phương, đơn vị; xây dựng Đảng và hệ thống chính trị từ tỉnh đến cơ sở trong sạch, vững mạnh; đồng thời, kiến nghị với Trung ương những cơ chế, chính sách cần thiết cho sự phát triển bền vững của tỉnh.

2. Kết quả việc học tập tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong cán bộ, đảng viên

2.1. Công tác tổ chức quán triệt việc học tập tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Trên cơ sở hướng dẫn của Trung ương, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã chỉ đạo tổ chức học tập, nghiên cứu, quán triệt nội dung Chỉ thị số 03-CT/TW; tổ chức Hội nghị trực tuyến (*từ tỉnh đến cấp huyện*) quán triệt Chỉ thị số 05-CT/TW và Chương trình hành động của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW¹⁰; tổ chức hội nghị quán triệt và triển khai thực hiện Kết luận số 01-KL/TW, ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong toàn Đảng bộ tỉnh. Ngày 12/6/2021, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức điểm cầu cấp tỉnh và chỉ đạo tổ chức các điểm cầu cấp huyện, cấp xã dự hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết 05 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW và hội nghị nghiên cứu, học tập chuyên đề toàn khóa, nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng: “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc”¹¹.

đạo và thực hiện công tác đào tạo, sử dụng nguồn nhân lực của tỉnh Bắc Giang từ năm 2010; (5) Nghiên cứu, tổng kết quá trình lãnh đạo, chỉ đạo phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân trong tham gia thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Bắc Giang từ năm 2010 đến nay; (6) Nghiên cứu, tổng kết quá trình lãnh đạo, chỉ đạo và thực hiện xây dựng văn hóa, con người Bắc Giang từ năm 2010 đến nay.

¹⁰ Tổng số điểm câu tham dự quán triệt 31 điểm câu, với trên 4.000 đại biểu tham dự.

¹¹ Với tổng số 88 điểm câu, 2.305 đại biểu tham dự.

Trên cơ sở chuyên đề toàn khóa, hàng năm, các cấp ủy, tổ chức đảng, tiếp tục phổ biến, quán triệt, tổ chức học tập, giới thiệu một số tác phẩm của Chủ tịch Hồ Chí Minh; tổ chức sinh hoạt chuyên đề cho đến cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và quần chúng Nhân dân¹². Các huyện ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy và cấp ủy cơ sở đã xây dựng kế hoạch, tổ chức học tập, nghiên cứu, quán triệt, triển khai thực hiện Chỉ thị, Kết luận của Bộ Chính trị về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; 100% các chi, đảng bộ, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội cấp cơ sở đã tổ chức học tập, thảo luận chuyên đề và một số tác phẩm của Chủ tịch Hồ Chí Minh cho đảng viên, đoàn viên, hội viên¹³.

2.2. Kết quả trong việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

(1) Việc xây dựng kế hoạch và đăng ký làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được các cấp ủy, tổ chức đảng, đảng viên trong Đảng bộ tỉnh thực hiện nghiêm túc; trong đó, mỗi tập thể, cá nhân lựa chọn từ 01 đến 02 việc làm theo gắn với nhiệm vụ chính trị và sát với đặc điểm tình hình thực tế của cơ quan, đơn vị. Việc xây dựng kế hoạch học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và cam kết rèn luyện, giữ gìn phẩm chất đạo đức, lối sống, không suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” được coi là một trong những tiêu chuẩn để kiểm điểm, đánh giá, phân loại chất lượng đảng viên cuối năm. Nhờ đó, nhiều cán bộ, đảng viên đã đăng ký và khắc phục những mặt còn hạn chế, yếu kém, thực hiện tốt hơn nhiệm vụ được giao, tích cực hơn trong việc tham gia xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh¹⁴.

(2) Việc đưa nội dung học tập và làm theo Bác trong các kỳ sinh hoạt chi bộ đã được các cấp ủy, tổ chức đảng quan tâm lãnh đạo thực hiện nghiêm túc. 100% các chi bộ tổ chức phổ biến, tuyên truyền nội dung các bài viết, câu chuyện đăng tải trong chuyên mục "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" trên Bản tin Thông báo nội bộ của tỉnh, bản tin cấp huyện.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành Công văn số 624-CV/TU ngày 01/3/2017 về thực hiện chế độ tự phê bình và phê bình trong sinh hoạt cấp ủy, chi bộ; Chỉ thị số 10-CT/TU về nâng cao chất lượng kiểm điểm, tự phê bình và phê bình các biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong sinh hoạt cấp ủy, chi bộ; trong đó, chỉ đạo tăng cường vai

¹² Kết quả, năm 2021, cấp tỉnh có 3 điểm cầu với 276 đại biểu; 11 điểm cầu các huyện ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc (Đảng bộ Các cơ quan tỉnh, Đảng bộ Khối doanh nghiệp tỉnh, Đảng bộ Công ty Cổ phần Phân đạm và Hóa chất Hà Bắc dự tại điểm cầu tỉnh) với 685 đại biểu; 74/229 điểm cầu cơ sở xã, phường, thị trấn với 1.344 đại biểu dự. Năm 2022, toàn tỉnh tổ chức 2266 hội nghị học tập, sinh hoạt chuyên đề, sinh hoạt định kỳ.

¹³ Các cấp ủy, tổ chức Đảng trong toàn Đảng bộ tỉnh đã tổ chức 118.417 hội nghị học tập, sinh hoạt định kỳ, sinh hoạt chuyên đề.

¹⁴ Trong hơn 10 năm qua, tổng số việc đăng ký học tập và làm theo Bác của các tập thể và cá nhân là 1.165.229; số việc đã thực hiện và hoàn thành là 1.091.014 đạt tỷ lệ 93,6% (trong đó đối với tập thể có 54.950/58.430 việc hoàn thành đạt 94%; đối với cá nhân có 1.036.064/1.106.799 hoàn thành, đạt tỷ lệ 93,6%).

trò nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu cấp ủy, bí thư chi bộ trong thực hiện chế độ kiểm điểm tự phê bình và phê bình trong sinh hoạt cấp ủy, chi bộ hằng tháng. Chi ủy, đồng chí bí thư chi bộ (*nơi không có chi ủy*) có trách nhiệm gợi ý kiểm điểm đối với đảng viên nếu thấy có biểu hiện suy thoái.

(3) *Việc lựa chọn những nhiệm vụ trọng tâm, đột phá, vấn đề nổi cộm, bức xúc để tổ chức thực hiện* là một trong những nội dung quan trọng trong việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Hằng năm, Ban Thường vụ Tỉnh ủy chỉ đạo các cơ quan, địa phương, đơn vị xác định nhiệm vụ trọng tâm để tập trung thực hiện nhằm tạo sự đột phá trong lĩnh vực xây dựng Đảng và phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh. Các nhiệm vụ trọng tâm tập trung vào các lĩnh vực: Công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch; nắm bắt, tuyên truyền, định hướng dư luận xã hội; công tác kiểm tra, giám sát, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh; tăng cường xúc tiến đầu tư; giải quyết các vấn đề nổi cộm, bức xúc về đất đai, môi trường; giải quyết khiếu nại, tố cáo...

Các huyện ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy và các ngành, đoàn thể cấp tỉnh lựa chọn nhiệm vụ trọng tâm, khâu đột phá riêng, sát với thực tế, trên các lĩnh vực kinh tế, văn hóa, xã hội và công tác xây dựng đảng, đặc biệt là những vấn đề lớn được đông đảo cán bộ, đảng viên và Nhân dân quan tâm. Tăng cường đối thoại giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các cấp với Nhân dân nhằm tăng cường sự đồng thuận, củng cố niềm tin của cán bộ, đảng viên và Nhân dân¹⁵.

(4) *Thực hiện trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên, nhất là người đứng đầu* được xác định là một trong những nhiệm vụ, giải pháp quan trọng trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, nhằm củng cố niềm tin của Nhân dân với Đảng, củng cố khối đại đoàn kết; tạo sự đồng thuận trong xã hội góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của địa phương, cơ quan, đơn vị. Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành nhiều văn bản lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nghiêm túc việc nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý, cụ thể như: Quy định số 03-QĐ/TW ngày 17/01/2013 về trách nhiệm nêu gương của các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy; đồng thời, yêu cầu các cấp ủy đảng, lãnh đạo các cơ quan, sở, ngành, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội tỉnh xây dựng quy định nêu gương và tổ chức thực hiện nghiêm túc ở địa phương, đơn vị mình; Chỉ thị số 14-CT/TU ngày 04/7/2014 về chấn chỉnh tác phong, lề lối làm việc và nâng cao trách nhiệm trong thực thi nhiệm vụ của đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và cán bộ, chiến sỹ lực lượng vũ trang trên địa bàn tỉnh...

¹⁵ Trong hơn 10 năm qua, toàn Đảng bộ tỉnh đã đăng ký và giải quyết 25.953 vấn đề trọng tâm, đột phá, vấn đề nổi cộm, bức xúc hoặc còn hạn chế cần tập trung đánh giá, hoàn thành 25.328, đạt tỷ lệ 97,6%.

Chỉ đạo 100% người đứng đầu các cơ quan, đơn vị, địa phương cam kết trách nhiệm cá nhân trong lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị, địa phương; trong đó, tập trung rèn luyện phẩm chất đạo đức, lối sống; nâng cao bản lĩnh chính trị, trí tuệ, sự gương mẫu của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt và người đứng đầu các cấp. Mỗi cán bộ, đảng viên đã tự giác xây dựng kế hoạch tu dưỡng, rèn luyện, gương mẫu trong việc kiểm điểm tự phê bình và phê bình theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, XII, XIII về những ưu, khuyết điểm, vai trò trách nhiệm trong học tập và làm theo Bác gắn với chống biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống; phòng, chống quan liêu, tham nhũng, lãng phí.

(5) Công tác tuyên truyền về học tập và làm theo Bác đã đạt được nhiều kết quả tích cực. Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã chỉ đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy thường xuyên định hướng các cơ quan thông tin truyền thông của tỉnh xây dựng các chuyên trang, chuyên mục giới thiệu, tuyên truyền, biểu dương các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo Bác; chỉ đạo nâng cao chất lượng nội dung tuyên truyền trên bản tin sinh hoạt của các hội, đoàn thể, trên trang thông tin điện tử của các sở, ban, ngành, địa phương trong tỉnh. Năm 2016, phát động và tổ chức Cuộc thi tìm hiểu “Bác Hồ với Bắc Giang - Bắc Giang học tập và làm theo lời Bác”, kết quả có 165.186 bài tham gia dự thi. Năm 2019, tổ chức Cuộc thi tìm hiểu "Đảng Cộng sản Việt Nam quang vinh; Bác Hồ vĩ đại; quê hương, đất nước đổi mới", kết quả có 92.000 bài dự thi của cán bộ, đảng viên và Nhân dân trong và ngoài tỉnh. Hằng tháng, trong bản tin Thông báo nội bộ đều đăng tải từ 2-3 nội dung về học tập, làm theo Bác để làm tư liệu sinh hoạt cho các chi bộ¹⁶.

Báo Bắc Giang tiếp tục duy trì chuyên mục "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh" trên báo thứ Năm hằng tuần trong thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW, Chỉ thị số 05-CT/TW; Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh tiếp tục duy trì và nâng cao chất lượng phát sóng chuyên mục "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" vào tối thứ Năm của tuần thứ hai và tuần thứ tư trong tháng; Hội Văn học - Nghệ thuật tỉnh tổ chức phát động cuộc vận động sáng tác, quảng bá tác phẩm văn học, nghệ thuật về chủ đề học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, biên tập và xuất bản sách “Bác Hồ sống mãi”¹⁷...

Các huyện ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy thường xuyên tổ chức tuyên truyền các gương điển hình (*mỗi tháng, mỗi đơn vị tuyên truyền 01 tập thể, 01 cá nhân điển hình*) trong việc học tập và làm theo Bác trên hệ thống đài truyền thanh và công thông tin điện tử của cơ quan, địa phương, đơn vị¹⁸.

¹⁶ Phát hành 8.850 bản; các huyện ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc mỗi tháng phát hành 7.500 bản/tháng.

¹⁷ Báo Bắc Giang đã thực hiện trên 2.050 tin, bài, ảnh và hàng chục trang chuyên đề về học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Bác; Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh đã phát 1.074 chuyên mục, phóng sự, phim tài liệu; Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh đã có 1.394 tác phẩm tham dự các triển lãm, hội trại và hội thi.

¹⁸ Các huyện ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy làm mới 88.436 pano, áp phích tuyên truyền trực quan và đăng, phát 81.190 tin bài tuyên truyền về các điển hình tiên tiến trong việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

(6) Công tác sơ kết, tổng kết việc thực hiện học tập và làm theo Bác được các cấp ủy, tổ chức đảng thực hiện nghiêm túc với nhiều hình thức phong phú, phù hợp. Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã tổ chức sơ kết 05 năm thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW và Chỉ thị số 05-CT/TW; sơ kết 02 năm thực hiện Kết luận số 01-KL/TW. Tổ chức Lễ báo công dâng Bác dịp lễ kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc của Người và kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam tại Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh; trong dịp sơ kết 01 năm thực hiện Kết luận số 01-KL/TW, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã tổ chức Đoàn đại biểu của Đảng bộ tỉnh viếng lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh và báo công dâng Bác tại Khu di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đá Chông (K9), Ba Vì, Hà Nội.

Các địa phương, đơn vị đã tổ chức nhiều hoạt động như: tôn vinh, báo công, biểu dương, khen thưởng các điển hình tập thể, cá nhân tiêu biểu trong học tập và làm theo Bác qua đó đã tạo sự lan tỏa sâu rộng, thúc đẩy phong trào thi đua yêu nước trên địa bàn tỉnh¹⁹.

2.3. Nhiều cách làm hay, chủ động, sáng tạo trong triển khai thực hiện việc học tập và làm theo Bác

Trong quá trình triển khai học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã có nhiều cách làm hay, sáng tạo đem lại hiệu quả, cụ thể như:

Thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh: Ban Thường vụ Tỉnh ủy chỉ đạo tổ chức Cuộc thi tìm hiểu "Bác Hồ với Bắc Giang - Bắc Giang học tập và làm theo lời Bác"; Chỉ đạo biên tập và xuất bản cuốn sách "Bác Hồ với Bắc Giang, Bắc Giang với Bác Hồ"; sách "Những tập thể và cá nhân điển hình tỉnh Bắc Giang học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh", tập 2; Tổ chức tọa đàm "45 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh"; Hội thảo "Bác Hồ với Đảng bộ và Nhân dân các dân tộc tỉnh Bắc Giang, Bắc Giang học tập và làm theo Bác"...

Thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ chính trị về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh: Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã chỉ đạo tổ chức Cuộc thi tìm hiểu "Đảng Cộng sản Việt Nam quang vinh; Bác Hồ vĩ đại; quê hương, đất nước đổi mới". Cuộc thi có sức lan tỏa rất lớn trong cán bộ, đảng viên, Nhân dân tỉnh Bắc Giang và các tỉnh bạn tham gia, góp phần quan trọng nâng cao nhận thức và thực hiện làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, là diễn đàn để cán bộ, đảng viên, Nhân dân đóng góp các ý tưởng mới xây dựng Đảng, xây dựng quê hương Bắc Giang ngày càng phát triển. Chỉ đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy biên soạn, phát hành 90.000 cuốn Sổ tay về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên và những điều đảng viên không được làm.

¹⁹ Từ 2010 đến nay, toàn tỉnh đã có 25.905 tập thể, cá nhân được biểu dương, khen thưởng trong "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" từ cấp Trung ương tới cấp cơ sở (trong đó cấp Trung ương khen 42 tập thể, cá nhân; cấp tỉnh 197 tập thể, cá nhân; cấp huyện 4.355 và cấp cơ sở 21.311 tập thể, cá nhân).

Thực hiện Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW "Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh": Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Chỉ thị số 10-CT/TU ngày 30/8/2021 về nâng cao chất lượng kiểm điểm, tự phê bình và phê bình các biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong sinh hoạt cấp ủy, chi bộ; Chỉ thị số 21-CT/TU ngày 16/01/2023 về "Nâng cao ý thức trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền, cán bộ, đảng viên, chiến sỹ lực lượng vũ trang trong việc sử dụng Internet, mạng xã hội. Tổ chức Hội nghị sơ kết 02 năm thực hiện Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW trên địa bàn tỉnh...

Bên cạnh đó, nhiều địa phương, đơn vị có những cách làm hay, chủ động, sáng tạo trong quá trình lãnh đạo, chỉ đạo việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã tác động và lan tỏa sâu rộng đến các lĩnh vực đời sống xã hội, góp phần củng cố, nâng cao niềm tin, sự đồng thuận của Nhân dân đối với Đảng, Nhà nước²⁰.

3. Kết quả chống biểu hiện suy thoái, "tự diễn biến", "tự chuyển hoá" trong cán bộ, đảng viên từ năm 2010 đến nay

3.1. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Trung ương 4 khoá XI, XII, XIII được thực hiện nghiêm túc, kịp thời

Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã tổ chức Hội nghị trực tuyến học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII), Chương trình hành động thực hiện nghị quyết đến cán bộ, đảng viên trong toàn Đảng bộ tỉnh với gần 40 nghìn đại biểu tham dự. Các huyện ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy đã chỉ đạo các chi, đảng bộ cơ sở tổ chức học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 và chương trình hành động của Ban Thường vụ Tỉnh ủy cùng chương trình, kế hoạch của cấp ủy tới cán bộ, đảng viên. Sau hội nghị, 100% cán bộ, đảng viên tham gia hội nghị đều viết bài thu hoạch; đều chăm điểm, đánh giá bài thu hoạch và có cam kết thực hiện nghị quyết.

Thực hiện Kết luận số 21-KL/TW của Ban Chấp hành Trung ương về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối

²⁰ Tỉnh đoàn Thanh niên triển khai phong trào "Hai tốt"; Thành ủy, Bắc Giang đã xây dựng Đề án "Tăng cường rèn luyện đạo đức, lối sống trong đội ngũ cán bộ, đảng viên theo tâm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh"; Huyện ủy Tân Yên triển khai hiệu quả các mô hình "Quyết tiết kiệm tương thân tương ái"; Huyện ủy Việt Yên xây dựng mô hình "Cải cách hành chính gần dân, sát dân, vì dân phục vụ"; Huyện ủy Sơn Động với mô hình "Cuộc vận động Ba trách nhiệm"; Huyện ủy Lạng Giang chỉ đạo Đoàn Thanh niên duy trì hiệu quả chuyên mục "Mỗi ngày một tin tốt, mỗi tuần một câu chuyện đẹp"; Đảng ủy Công an tỉnh chỉ đạo đẩy mạnh phong trào "tự soi, tự sửa" và cuộc vận động "Xây dựng phong cách người Công an Nhân dân bản lĩnh, nhận văn, vì Nhân dân phục vụ"; Đảng ủy Quân sự tỉnh chỉ đạo các cơ quan, đơn vị trực thuộc tổ chức thi tuyên truyền về học tập và làm theo phong cách Hồ Chí Minh; thực hiện tốt cuộc vận động "Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh bộ đội Cụ Hồ"; Đảng ủy Khối doanh nghiệp tỉnh chỉ đạo thực hiện có hiệu quả phong trào "Mỗi cấp ủy viên chỉ đạo xây dựng, thực hiện một điển hình tiên tiến; mỗi đảng viên làm một việc tốt tiêu biểu"...

sống, biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hoá", Ban Thường vụ Tỉnh ủy chỉ đạo và tổ chức học tập, quán triệt trực tuyến từ tỉnh đến cơ sở kết nối với Trung ương; toàn tỉnh có 222 điểm cầu, với 7.051/7.233 đại biểu là cán bộ chủ chốt các cấp dự, đạt tỷ lệ 97,5%. Sau Hội nghị trực tuyến, các huyện uỷ, thành uỷ, đảng uỷ trực thuộc đều chỉ đạo các chi, đảng bộ cơ sở tổ chức học tập cho các đối tượng chưa tham dự hội nghị học tập trực tuyến bằng hình thức tổ chức hội nghị trực tiếp.

Trong công tác phòng, chống “diễn biến hòa bình”, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, Ban Thường vụ Tỉnh ủy và các cấp ủy đảng đã chỉ đạo học tập, quán triệt cho lãnh đạo chủ chốt và các đối tượng liên quan, đảm bảo nghiêm túc, đúng thành phần. Trong đó, tập trung chỉ đạo thực hiện Thông báo Kết luận số 94-KL/TW và Chỉ thị số 34-CT/TW của Ban Bí thư về "Tăng cường cuộc đấu tranh chống âm mưu, hoạt động “diễn biến hòa bình” trên lĩnh vực tư tưởng, văn hoá" và Nghị quyết 35-NQ/TW của Bộ Chính trị về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới. Tỉnh ủy và các cấp ủy đảng đã ban hành nhiều văn bản lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn tổ chức thực hiện Nghị quyết 35-NQ/TW²¹.

Nhìn chung, công tác lãnh đạo, chỉ đạo học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, XII, XIII và các chỉ thị, nghị quyết, kết luận về công tác phòng, chống “diễn biến hòa bình”, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng đã được các cấp ủy, tổ chức đảng thực hiện nghiêm túc, kịp thời; kế hoạch, chương trình thực hiện nghị quyết của các huyện uỷ, thành uỷ, đảng uỷ trực thuộc Tỉnh ủy, các ban cán sự đảng, đảng đoàn, cơ quan, đơn vị đã bám sát sự chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và cụ thể hóa phù hợp với tình hình thực tế của địa phương, đơn vị.

3.2. Tổ chức nghiêm túc kiểm điểm tự phê bình và phê bình theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4

Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã chỉ đạo các cấp ủy, tập thể lãnh đạo, cán bộ, đảng viên kiểm điểm, tự phê bình và phê bình những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá” theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 gắn với kiểm điểm, tự phê bình và phê bình của tập thể lãnh đạo và đánh giá cán bộ, đảng viên hàng năm; tập trung nhận diện và xác định những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá” trong nội bộ. Hàng năm, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã gợi ý kiểm điểm sâu đối với các tập thể, cá nhân đạt kết quả thấp trong thực thi

²¹ Công văn số 1521-CV/TU, ngày 12/12/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thực hiện Nghị quyết số 35 của Bộ Chính trị, Công văn số 1865-CV/TU thực hiện Kết luận số 53- KL/TW ngày 04/6/2019 của Ban Chấp hành Trung ương về việc chỉ đạo đấu tranh ngăn chặn, xử lý, gỡ bỏ, triệt phá tin giả, thông tin sai sự thật, xấu, độc trên Internet, mạng xã hội; Đề án số 01- ĐA/TU, ngày 20/7/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về “Nâng cao hiệu quả công tác đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng giai đoạn 2021- 2025”.

nhiệm vụ hoặc có vấn đề dư luận bức xúc; đồng thời, chỉ đạo ban thường vụ cấp ủy cấp huyện gợi ý kiểm điểm đối với tập thể, cá nhân thuộc cấp huyện quản lý²². Sau kiểm điểm, các tập thể và cá nhân đã xây dựng kế hoạch sửa chữa, khắc phục những hạn chế, khuyết điểm đã nêu ra. Chỉ đạo đánh giá, xếp loại cán bộ diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý bảo đảm chặt chẽ, khách quan, dân chủ, thực chất²³.

Các cấp ủy, tổ chức đảng đã thực hiện nghiêm túc chế độ tự phê bình và phê bình trong sinh hoạt cấp ủy và chi bộ theo tinh thần Công văn số 624-CV/TU ngày 01/3/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy; đưa nội dung kiểm điểm, tự phê bình những biểu hiện suy thoái, "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trở thành việc làm thường xuyên của đảng viên trong sinh hoạt chi bộ hằng tháng; mỗi cán bộ, đảng viên tự đối chiếu với những biểu hiện suy thoái theo Nghị quyết Trung ương 4 để kiểm điểm; nhiều cấp ủy đã gợi ý kiểm điểm và chỉ đạo sinh hoạt chuyên đề sâu đối với chi bộ, tập thể lãnh đạo và đảng viên có biểu hiện vi phạm²⁴.

Các cấp ủy triển khai thực hiện Chỉ thị số 10-CT/TU về nâng cao chất lượng kiểm điểm, tự phê bình và phê bình các biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong sinh hoạt cấp ủy, chi bộ gắn với kiểm điểm việc thực hiện Kết luận số 21-KL/TW của Hội nghị Trung ương 4 (khóa XIII) đảm bảo nghiêm túc, khách quan, đúng hướng dẫn. Hằng quý, bí thư cấp ủy cơ sở chủ trì, chuẩn bị nội dung kiểm điểm tập thể cấp ủy, tự phê bình và phê bình; đồng thời nắm chắc tình hình tổ chức đảng trực thuộc đảng ủy, cấp ủy viên; chủ động nhận diện biểu hiện suy thoái của cấp ủy viên, từng tổ chức đảng trực thuộc; báo cáo nội dung kiểm điểm đã chuẩn bị trước tập thể cấp ủy.

3.3. Đổi mới nội dung, hình thức, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ

Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Quy định số 06-QĐ/TU ngày 29/01/2019 và Kết luận số 161-KL/TU ngày 29/01/2019 về quy định trách nhiệm và phân công các đồng chí Tỉnh ủy viên dự sinh hoạt với đảng ủy xã, phường, thị trấn và chi bộ thôn, tổ dân phố, thực hiện mỗi quý ít nhất 01 lần. Chỉ đạo Ban Tổ chức Tỉnh ủy ban hành hướng dẫn nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, hướng dẫn sinh hoạt chi bộ theo chuyên đề và ban hành bộ tiêu chí đánh giá chất lượng sinh hoạt chi bộ.

Ban Chỉ đạo 35 cấp tỉnh ban hành Công văn số 35-CV/BCĐ ngày 06/12/2022 về việc đưa nội dung thực hiện Nghị quyết số 35-NQ/TW vào sinh hoạt chi bộ. Nội

²² Từ năm 2016-2019, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã gợi ý kiểm điểm sâu đối với 25 tập thể, 111 cá nhân; chỉ đạo ban thường vụ cấp ủy cấp huyện gợi ý kiểm điểm đối với 116 tập thể, 175 cá nhân.

²³ Kết quả đánh giá cán bộ diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý: Năm 2016: HTXS 22,5%; HTT 76,4%; HTNV 1,1%. Năm 2017: HTXS 17,9%; HTT 79,7%; HTNV 1,9%; không HTNV 0,5%. Năm 2018: HTXS 12,9%; HTT 86%; HTNV 1,1%. Năm 2019: HTXS 16,4%; HTT 83%; HTNV 0,6%.

²⁴ Năm 2022, qua kiểm điểm phát hiện có 251 đảng viên có biểu hiện suy thoái; trong đó, 138 đảng viên suy thoái về tư tưởng, chính trị; 111 đảng viên suy thoái về đạo đức, lối sống; 02 đảng viên suy thoái về tự diễn biến, tự chuyển hóa; có 43 cấp ủy viên cơ sở có biểu hiện suy thoái; 25 cấp ủy viên suy thoái về tư tưởng chính trị, 18 cấp ủy viên suy thoái đạo đức, lối sống; các chi bộ đã phát hiện 170 đảng viên vi phạm đến mức phải xem xét xử lý kỷ luật (trong đó: Khai trừ 45; cách chức 05; cảnh cáo 17 và khiển trách 103).

dung sinh hoạt: tổ chức trao đổi, làm rõ âm mưu, thủ đoạn từ những thông tin xấu, độc của các thế lực thù địch; tăng cường cung cấp thông tin chính thống để tuyên truyền, định hướng cho cán bộ, đảng viên và Nhân dân; thông tin về kết quả giải quyết các vấn đề bức xúc, nổi cộm, hạn chế, thiếu sót sau kiểm điểm việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 ở mỗi địa phương, đơn vị.

Các huyện ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy đã ban hành đề án nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ²⁵; Quy định trách nhiệm cấp ủy viên cấp huyện dự sinh hoạt chi bộ thôn, tổ dân phố; phân công các đồng chí cấp ủy viên, cán bộ các cơ quan tham mưu, giúp việc của cấp ủy dự sinh hoạt chi bộ, sinh hoạt cấp ủy để kịp thời nắm bắt những khó khăn, vướng mắc, phát sinh. Các chi bộ đã tích cực đổi mới nội dung, hình thức sinh hoạt chi bộ theo hướng bám sát chức năng nhiệm vụ, quy chế làm việc và tình hình thực tiễn ở địa phương, đơn vị. Trong sinh hoạt các cấp ủy, chi bộ đã tự phê bình và phê bình những biểu hiện suy thoái, "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" theo tinh thần Công văn số 624-CV/TU. Cán bộ, công chức cấp xã về sinh hoạt chi bộ nơi cư trú, góp phần nâng cao chất lượng sinh hoạt cấp ủy, chi bộ. Đối với các chi bộ thôn, tổ dân phố có trưởng thôn không là đảng viên thì tùy tình hình và nhiệm vụ cụ thể, chi bộ mời trưởng thôn dự sinh hoạt chi bộ để tiếp thu, triển khai nghị quyết của chi bộ.

Việc sinh hoạt chi bộ theo chuyên đề được thực hiện thường xuyên hơn, các cấp ủy đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức sinh hoạt chuyên đề về thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII, XIII); quy định về nêu gương; việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về chống suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị, các vấn đề nổi cộm, bức xúc ở địa phương, đơn vị. Một số đơn vị thực hiện tốt việc tổ chức sinh hoạt chuyên đề, như: Thành ủy Bắc Giang, Huyện ủy Lục Nam, Lạng Giang, Tân Yên, Đảng ủy Công an tỉnh, Đảng ủy Các cơ quan tỉnh²⁶...

3.4. Công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của đảng được tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện đạt nhiều kết quả

Công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái thù địch ở Đảng bộ tỉnh từng bước đi vào nề nếp, hoạt động ngày càng hiệu quả; đa số cán bộ, đảng viên và Nhân dân có ý thức cảnh giác cách

²⁵ Các đơn vị: Tân Yên, Hiệp Hòa, Lục Nam, Lạng Giang, Yên Dũng, Việt Yên, Yên Thế, Thành ủy Bắc Giang, Các cơ quan tỉnh, Khối Doanh nghiệp tỉnh ban hành đề án; Lục Ngạn, Công an tỉnh ban hành kế hoạch; Sơn Động, Quân sự tỉnh hướng dẫn nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4.

²⁶ Huyện ủy Tân Yên chỉ đạo tổ chức sinh hoạt chi bộ chuyên đề trong tháng 3/2017 với nội dung nhận diện 27 biểu hiện suy thoái theo Nghị quyết TW 4 gắn với thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị. Huyện ủy Yên Thế, Lục Nam, Lục Ngạn, Lạng Giang, Việt Yên phát hành sổ tay về 27 biểu hiện suy thoái cho 100% đảng viên trong đảng bộ. Đảng bộ xã Nghĩa Hưng (Lạng Giang) sinh hoạt điểm về Nghị quyết TW 4 và Chỉ thị số 05-CT/TW với sự tham dự của toàn thể đảng viên trong Đảng bộ.

mạng, nhận rõ bản chất phản động của thế lực thù địch và phần tử cơ hội chính trị; trận địa an ninh tư tưởng giữ vững, niềm tin của Nhân dân vào Đảng và chế độ được củng cố.

Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy và các cấp ủy trong Đảng bộ tỉnh đã bám sát nội dung của Nghị quyết số 35-NQ/TW và tình hình thực tiễn của tỉnh, kịp thời ban hành hệ thống văn bản lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện nghị quyết đảm bảo quy mô, đồng bộ, thống nhất từ tỉnh đến cơ sở (toàn tỉnh có hàng nghìn văn bản, riêng cấp tỉnh ban hành trên 300 văn bản); trong đó có những văn bản mang đặc thù riêng của tỉnh, đem lại hiệu quả rất tích cực, được một số tỉnh bạn đến trao đổi học tập kinh nghiệm (như: Đề án số 01-ĐA/TU ngày 20/7/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về nâng cao hiệu quả công tác đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, giai đoạn 2021-2025).

Tập trung lãnh đạo xây dựng được lực lượng (Ban chỉ đạo 35, Nhóm chuyên gia, Tổ giúp việc, Tổ đấu tranh báo xấu, Tổ phản ứng nhanh...) đảm bảo để thực hiện nhiệm vụ bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch²⁷. Các lực lượng đã hoạt động nền nếp, bước đầu có hiệu quả tích cực; có điểm mới, sáng tạo, đó là: chỉ đạo thành lập Ban chỉ đạo 35 ở 100% xã, phường, thị trấn trong tỉnh và nhiều sở, ngành; thành lập Tổ phản ứng nhanh với quy trình đấu tranh chặt chẽ, tạo thế chủ động trong phát hiện, xử lý, vô hiệu hóa các tài khoản, trang mạng, hội nhóm đăng tải thông tin xấu, độc liên quan đến tỉnh trên không gian mạng, không để xảy ra điểm nóng, phức tạp ngay từ cơ sở.

Chỉ đạo triển khai đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, ngăn chặn, xử lý, gỡ bỏ, triệt phá tin giả, thông tin sai sự thật, xấu, độc trên Internet, mạng xã hội đạt nhiều kết quả quan trọng. Chủ động, tích cực trong đấu tranh với các vấn đề và phần tử xấu trong địa bàn tỉnh; hiệp đồng tác chiến chặt chẽ với các tỉnh bạn và Trung ương đối với các vấn đề của toàn quốc. Trong thời gian qua, có trên 2 nghìn tài khoản, trang/nhóm, tin, bài, hình ảnh, video được xác minh, thu thập thông tin, ngăn chặn, bóc gỡ, xử lý vi phạm; gọi hỏi, răn đe hàng trăm trường hợp; bắt, khởi tố vụ án, khởi tố bị can với các trường hợp vi phạm; xử lý vi phạm hành chính hàng trăm trường hợp về hành vi cung cấp, chia sẻ thông tin giả, sai sự thật, xuyên tạc, vu khống, xúc phạm uy tín của cơ quan, tổ chức, danh dự, nhân phẩm của cá nhân...; phối hợp với lực lượng 35 các tỉnh, thành cả nước thực hiện hàng triệu lượt báo cáo vi phạm đối với hàng trăm tài khoản mạng xã hội của các đối tượng phản động, vô hiệu hóa hàng trăm trang mạng xã hội có nội dung thông tin sai trái, xấu, độc.

Bên cạnh việc đấu tranh, bóc gỡ, xử lý vi phạm, công tác tuyên truyền, lan tỏa thông tin tích cực, chính thống, với phương châm “lấy cái đẹp dẹp cái xấu, lấy

²⁷ Đến nay, có trên 1.200 thành viên Ban chỉ đạo 35 ở 3 cấp, hơn 700 thành viên trong Tổ giúp việc, tổ phản ứng nhanh, tổ cộng tác viên, nhóm chuyên gia, hơn 2 vạn thành viên trong các nhóm đấu tranh...

thông tin tích cực đẩy lùi thông tin tiêu cực” thu được nhiều kết quả và có những cách làm mới, sáng tạo²⁸. Ban Chỉ đạo 35 các cấp tăng cường tham mưu giáo dục chính trị, tư tưởng cho cán bộ, đảng viên, tập trung nâng cao nhận thức về chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; chủ động nghiên cứu, lồng ghép nội dung Nghị quyết số 35-NQ/TW vào các chuyên đề giảng dạy các lớp đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị, chuyên môn, nghiệp vụ; các hội nghị, hoạt động của đoàn thể. Đặc biệt luôn chú trọng việc cung cấp kịp thời thông tin thời sự, tuyên truyền về các giải pháp xây dựng chính đôn Đảng, đẩy mạnh công tác bảo vệ chính trị nội bộ, bảo vệ Đảng, bảo vệ chế độ.

Dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, nhận thức, trách nhiệm của các cấp ủy đảng, chính quyền, cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân trong tỉnh về công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch đến nay được nâng lên rõ rệt. Mỗi cán bộ, đảng viên, người dân, nhất là người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các cấp đã nhận thức rõ vị trí, vai trò, tầm quan trọng của công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch với công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị, trong lãnh đạo phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh, an sinh xã hội trong giai đoạn hiện nay.

3.5. Công tác kiểm tra, giám sát chống biểu hiện suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” đạt nhiều kết quả

Ban Thường vụ Tỉnh ủy chỉ đạo các cấp ủy trong Đảng bộ tỉnh quán triệt, triển khai kịp thời các nghị quyết, quy định, hướng dẫn của Trung ương về công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật Đảng và đưa nhiệm vụ kiểm tra, giám sát việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, XII, XIII vào chương trình kiểm tra, giám sát hằng năm.

Công tác kiểm tra, giám sát của các cấp ủy, tổ chức đảng, ủy ban kiểm tra các cấp có nhiều đổi mới, đã ban hành đồng bộ các quy chế, quy trình hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát. Tăng cường kiểm tra, giám sát vai trò, trách nhiệm, tính tiên phong, gương mẫu của người đứng đầu, cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp trong thực hiện nhiệm vụ; công tác cán bộ, sinh hoạt cấp ủy, sinh hoạt chi bộ. Ủy ban kiểm tra các cấp bám sát sự lãnh đạo của cấp ủy, chủ động xây dựng kế hoạch kiểm tra, giám sát hằng năm và thực hiện toàn diện các nhiệm vụ kiểm tra, giám sát. Qua kiểm tra, giám sát đã chỉ rõ những ưu điểm, hạn chế trong việc thực hiện và yêu cầu các đơn vị, cá nhân được kiểm tra, giám sát nghiêm túc xây dựng

²⁸ Tiêu biểu như chuyên trang “Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng” trên Báo Bắc Giang; chuyên mục “Góc nhìn thẳng”, “Nhận diện sự thật” của Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, các trang Fanpage của Ban chỉ đạo 35 tỉnh, của thành phố, Công an tỉnh... đã đăng tải, phát sóng hàng nghìn tin, bài; chia sẻ trên không gian mạng qua các tài khoản đấu tranh hơn 800 nghìn lượt thông tin, bài viết chính thống, tích cực định hướng dư luận; bình luận đấu tranh phản bác, pha loãng thông tin tiêu cực trên mạng xã hội với trên 800.000 lượt.

kế hoạch khắc phục những hạn chế, khuyết điểm tồn tại. Kết quả, công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật từ năm 2010 đến nay ở Đảng bộ tỉnh đạt nhiều kết quả tích cực²⁹.

Nhìn chung, công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật được thực hiện theo đúng quy định, hướng dẫn thi hành Điều lệ Đảng; bám sát yêu cầu của công tác xây dựng Đảng, chủ động, quyết liệt trong thực hiện, góp phần giữ nghiêm kỷ luật của Đảng, tạo được sự chuyển biến về nhận thức và hành động của đội ngũ cán bộ, đảng viên trong việc ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.

IV. ĐÁNH GIÁ CHUNG

1. Ưu điểm và nguyên nhân

1.1. Ưu điểm

Hơn 10 năm qua, Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện trên lĩnh vực chính trị, tư tưởng, đạo đức; thường xuyên chỉ đạo nâng cao chất lượng học tập lý luận chính trị; việc học tập tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với chống biểu hiện suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong cán bộ, đảng viên đạt nhiều kết quả tích cực, góp phần quan trọng tạo sự thống nhất về nhận thức, hành động trong mỗi cấp ủy, tổ chức đảng. Cấp ủy các cấp phát huy tốt vai trò lãnh đạo, chỉ đạo, định hướng các hoạt động chính trị, tư tưởng và ban hành văn bản, hướng dẫn chỉ đạo các hoạt động sinh hoạt nâng cao chính trị, tư tưởng cho cán bộ, đảng viên ở mỗi địa phương, đơn vị. Công tác tuyên truyền, học tập, quán triệt, triển khai thực hiện và đánh giá sơ kết, tổng kết chỉ thị, nghị quyết của Đảng được thực hiện đồng bộ, có nhiều đổi mới.

Công tác giáo dục lý luận chính trị, tổng kết thực tiễn được tăng cường, thực hiện nghiêm túc, khoa học. Việc thực hiện Chỉ thị số 03- CT/TW, Chỉ thị số 05- CT/TW, Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, XII, XIII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng; các quy định về nêu gương được chú trọng, đi vào nền nếp, tạo chuyển biến tích cực. Công tác chống biểu hiện suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong cán bộ, đảng viên và bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch luôn đổi mới và đạt nhiều kết quả; cán bộ, đảng viên thực hiện tốt việc cam kết không vi phạm các biểu hiện suy thoái về đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”...

²⁹ Các cấp ủy đã kiểm tra 6.532 lượt tổ chức đảng và 58.803 lượt đảng viên; phát hiện 43 tổ chức đảng và 296 đảng viên có khuyết điểm, vi phạm, trong đó có 02 tổ chức đảng và 124 đảng viên vi phạm đến mức phải xử lý kỷ luật. Giám sát đối với 4.596 lượt tổ chức đảng và 36.059 lượt đảng viên; qua giám sát, phát hiện 24 tổ chức và 113 đảng viên có dấu hiệu vi phạm, chuyển kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm 09 tổ chức và 16 đảng viên. Ủy ban kiểm tra Tỉnh ủy và ủy ban kiểm tra các cấp ủy đã kiểm tra 951 tổ chức đảng, 2.484 đảng viên có dấu hiệu vi phạm. Qua kiểm tra, đã kết luận 547 tổ chức đảng có vi phạm, trong đó 63 tổ chức đảng vi phạm phải xử lý kỷ luật; phát hiện 05 vụ việc có dấu hiệu tham nhũng. Trong toàn đảng bộ tỉnh đã thi hành kỷ luật 38 tổ chức đảng (khiển trách 32, cảnh cáo 06); thi hành kỷ luật 3.418 đảng viên (khiển trách 2.314, cảnh cáo 712, cách chức 95 và khai trừ 288).

Quá trình lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao chất lượng học tập lý luận chính trị; việc học tập tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với chống biểu hiện suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong cán bộ, đảng viên trên địa bàn tỉnh trong những năm qua đạt kết quả tích cực; cấp ủy các cấp phát huy vị trí, vai trò hạt nhân lãnh đạo; cán bộ, đảng viên thường xuyên được học tập, bồi dưỡng lý luận củng cố nhận thức, bản lĩnh, trách nhiệm với bản thân, gia đình, cộng đồng; niềm tin của Nhân dân với cấp ủy, chính quyền trong tỉnh được tăng cường và củng cố góp phần quan trọng vào thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của mỗi địa phương, cơ quan, đơn vị.

1.2. Nguyên nhân

1.2.1. Nguyên nhân khách quan

Kết quả nghiên cứu lý luận chính trị của Đảng ta qua các thời kỳ đã cung cấp cơ sở khoa học để hoạch định, hoàn thiện đường lối, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước.

Tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh ngày càng giữ vị trí nổi bật trong công cuộc xây dựng Đảng, góp phần quan trọng xây dựng đạo đức mới, con người mới xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam.

1.2.2. Nguyên nhân chủ quan

Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy thường xuyên lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy, tổ chức đảng thực hiện tốt công tác học tập lý luận chính trị; việc học tập tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với chống biểu hiện suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” ở mỗi cơ quan, tổ chức đảng; người đứng đầu các cấp phát huy tốt vai trò, trách nhiệm nêu gương; cán bộ, đảng viên, các tầng lớp Nhân dân nêu cao tinh thần, trách nhiệm, ý thức chính trị; các cơ quan tham mưu cho cấp ủy các cấp tích cực, chủ động trong thực hiện các nhiệm vụ chính trị của mỗi địa phương, đơn vị.

Cấp ủy các cấp thường xuyên chỉ đạo đổi mới phương pháp tuyên truyền, quán triệt, học tập các chỉ thị, nghị quyết của Đảng; đổi mới nội dung giáo dục lý luận chính trị theo hướng lý luận phải gắn liền với thực tiễn; cơ sở vật chất các nhà trường, trung tâm chính trị phục vụ việc học tập lý luận chính trị từng bước đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ đặt ra; đội ngũ giảng viên, giảng viên kiêm chức thường xuyên được bổ sung, kiện toàn và phát huy tốt vai trò giảng dạy lý luận chính trị cho cán bộ, đảng viên trong toàn Đảng bộ tỉnh.

Các cấp ủy đảng có nhiều kinh nghiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; việc học tập và làm theo Bác ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất, được tiến hành đều đặn và triển khai thực hiện thường xuyên.

Công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng được lãnh đạo, chỉ đạo thường xuyên ở cấp ủy các cấp. Ban chỉ đạo và các tổ công tác của ban chỉ đạo 35, ban tuyên giáo

các cấp, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội từ tỉnh đến cơ sở luôn chủ động tổ chức thực hiện có hiệu quả việc bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch.

2. Hạn chế và nguyên nhân

2.1. Hạn chế

- Nhận thức của một số cấp ủy cơ sở, nhất là người đứng đầu về vị trí, vai trò của việc học tập lý luận chính trị; học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và chống biểu hiện suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong cán bộ, đảng viên chưa được chú trọng. Còn một bộ phận cán bộ, đảng viên lười học, ngại học lý luận chính trị. Công tác chính trị, tư tưởng, nhất là tuyên truyền, giáo dục lý luận chính trị, tổng kết thực tiễn, nghiên cứu lý luận chưa theo kịp với tình hình, tính thuyết phục chưa cao. Nội dung và phương pháp giáo dục lý luận chính trị còn hình thức, nặng về lý thuyết. Một số chương trình đào tạo, bồi dưỡng còn trùng lặp về kiến thức, giáo trình một số môn chưa cập nhật nội dung mới phù hợp thực tiễn.

- Cơ sở vật chất phục vụ cho học tập nghị quyết bằng hình thức trực tuyến ở cơ sở còn bất cập, hạn chế. Một số trung tâm chính trị cấp huyện cơ sở vật chất, trang thiết bị còn thiếu, không đồng bộ, ảnh hưởng đến chất lượng đào tạo; mô hình trường ban tuyên giáo cấp huyện đồng thời làm giám đốc trung tâm chính trị bộc lộ những bất cập; chất lượng đội ngũ giảng viên, giáo viên dạy lý luận chính trị trên địa bàn tỉnh còn hạn chế; chế độ, chính sách cho cán bộ, giáo viên trung tâm chính trị chưa được quan tâm đúng mức...

- Công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ chí Minh có nơi, có lúc chưa quyết liệt, chưa kịp thời, còn hình thức; một số địa phương, đơn vị xác định nội dung trọng tâm, khâu đột phá, vấn đề nổi cộm, bức xúc, những nhiệm vụ cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo giải quyết dứt điểm còn chưa sát thực tế; một số cấp ủy cơ sở, chi bộ chưa thực hiện nghiêm việc tự phê bình, phê bình theo 27 biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong sinh hoạt.

- Công tác chống biểu hiện suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ ở một số nơi còn hình thức; việc xây dựng kế hoạch khắc phục những hạn chế, khuyết điểm còn chung chung, chưa xác định rõ giải pháp cụ thể để thực hiện. Việc thực hiện chế độ tự phê bình và phê bình trong sinh hoạt cấp ủy, chi bộ chưa thường xuyên. Trong kiểm điểm vẫn còn tình trạng nể nang, né tránh, ngại va chạm; một số cán bộ, đảng viên chưa tự giác đánh giá đúng mức khuyết điểm, hạn chế của mình trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao.

- Công tác đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng chưa đáp ứng yêu cầu, còn hạn chế trong dự báo, nhận diện, phân tích tình hình và tổ chức đấu tranh, phản bác, nhất là trên không gian mạng còn gặp nhiều khó khăn.

2.2. Nguyên nhân

2.2.1. Nguyên nhân khách quan

Tình hình thế giới, khu vực luôn có nhiều diễn biến phức tạp, khó lường; các thế lực thù địch tăng cường chống phá Đảng, Nhà nước, chế độ ngày càng tinh vi, quyết liệt; những tác động mặt trái của cơ chế thị trường, của công nghệ thông tin; thiên tai, dịch bệnh; lợi ích nhóm, chủ nghĩa thực dụng... đã tác động, ảnh hưởng đến tư tưởng, nhận thức, hành động và vai trò tiên phong, gương mẫu của một bộ phận cán bộ, đảng viên.

2.2.2. Nguyên nhân chủ quan

- Một số cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, đoàn thể ở cơ sở chưa thực sự quan tâm đổi mới, nâng cao chất lượng học tập lý luận chính trị; việc học tập tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Ý thức, trách nhiệm một số cán bộ, đảng viên tham gia học lý luận chính trị, nghị quyết của Đảng chưa thực sự nghiêm túc. Một số cấp ủy, tổ chức đảng cơ sở chưa nhận thức đầy đủ về ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị, nên chưa quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thường xuyên và đồng bộ đối với lĩnh vực quan trọng này; chưa quan tâm đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học và các điều kiện làm việc, chế độ chính sách cho giảng viên, cán bộ trung tâm chính trị.

- Trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, một số cấp ủy đảng, người đứng đầu của một số địa phương, đơn vị chưa chủ động, sát sao, gương mẫu chưa cao; một bộ phận cán bộ, đảng viên chưa tích cực tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống; vai trò nêu gương chưa thường xuyên.

- Năng lực của một số cán bộ lãnh đạo, đảng viên còn hạn chế, chưa đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Việc tổ chức sinh hoạt chi bộ, sinh hoạt chuyên đề ở một số chi bộ nội dung còn sơ sài, chủ yếu tập trung các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, coi nhẹ việc giáo dục tư tưởng chính trị cho đảng viên. Công tác quản lý, giáo dục cán bộ, đảng viên ở một số cấp ủy, tổ chức đảng chưa được quan tâm đúng mức.

- Một số tổ chức đảng, đảng viên còn lơ là, mất cảnh giác, lúng túng trong nhận diện và đấu tranh, ngăn chặn những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hoá"; việc đấu tranh, phản bác những luận điệu sai trái, xuyên tạc của các thế lực thù địch còn bị động, thiếu sắc bén và hiệu quả chưa cao.

- Công tác biểu dương, khen thưởng, kiểm tra, giám sát và đánh giá kết quả việc triển khai thực hiện học tập lý luận chính trị; việc học tập tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đôi khi còn chưa kịp thời, chưa thường xuyên.

V. MỘT SỐ BÀI HỌC KINH NGHIỆM

Từ kết quả nghiên cứu, tổng kết quá trình lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao chất lượng học tập lý luận chính trị; việc học tập tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí

Minh gắn với chống biểu hiện suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong cán bộ, đảng viên trên địa bàn tỉnh rút ra một số bài học kinh nghiệm sau:

Một là, trong lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy phải luôn xác định công tác học tập lý luận chính trị; việc học tập tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là việc làm thường xuyên, là nhiệm vụ trước mắt, cơ bản và lâu dài; công tác thông tin tuyên truyền cần thường xuyên đổi mới, sâu sát, quyết liệt trong triển khai đưa chủ trương, đường lối, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước vào cuộc sống; chủ động nắm bắt, dự báo những diễn biến mới về tình hình thế giới, trong nước, trong tỉnh về tư tưởng của cán bộ, đảng viên và Nhân dân để kịp thời điều chỉnh, bổ sung các nhiệm vụ, giải pháp cho phù hợp.

Hai là, các cấp ủy, tổ chức đảng luôn quan tâm nâng cao nhận thức, trách nhiệm cho cán bộ, đảng viên về tầm quan trọng của việc học tập lý luận chính trị; thường xuyên mở các lớp đào tạo, bồi dưỡng về chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và cập nhật những kiến thức lý luận mới của Đảng về công cuộc đổi mới, con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở nước ta cho đội ngũ cán bộ, đảng viên, nhất là cho đội ngũ cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp. Đồng thời, quan tâm xây dựng đội ngũ báo cáo viên, giảng viên, giảng viên kiêm chức có trình độ lý luận và nghiệp vụ đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.

Ba là, trong tổ chức thực hiện học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, các cấp ủy, nhất là bí thư cấp ủy và người đứng đầu các địa phương, cơ quan, đơn vị phải quyết tâm, kiên trì lãnh đạo, chỉ đạo, tiên phong gương mẫu, nêu gương trong học tập và làm theo Bác; luôn xác định việc làm theo Bác là việc làm thường xuyên, hằng năm phải lựa chọn đúng việc khó, trúng nhiệm vụ trọng tâm và các khâu đột phá để thực hiện; giao rõ người, rõ việc, rõ thời gian hoàn thành để tập trung lãnh đạo thực hiện thắng lợi. Các cấp ủy, tổ chức đảng phải luôn coi trọng việc giáo dục đạo đức cách mạng, lòng tự hào, tự tôn dân tộc cho mỗi cán bộ, đảng viên; đồng thời, nêu cao nhiệm vụ đấu tranh, phản bác có hiệu quả các quan điểm sai trái, thù địch để bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong giai đoạn hiện nay.

Bốn là, Tăng cường nắm bắt thực tiễn, tình hình tư tưởng trong cán bộ, đảng viên và Nhân dân; kịp thời tổng kết quá trình lãnh đạo, chỉ đạo trên các lĩnh vực còn nhiều bất cập, hạn chế để ban hành các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo có hiệu quả đáp ứng yêu cầu thực tiễn đặt ra.

Năm là, phát huy tốt vai trò nòng cốt của ban tuyên giáo các cấp trong công tác tham mưu; đổi mới mạnh mẽ phương thức, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của hệ thống tuyên giáo các cấp, hướng mạnh về cơ sở, bám sát thực tiễn, tăng cường đối thoại với Nhân dân. Thường xuyên mở các lớp đào tạo, bồi dưỡng cho cán bộ làm công tác tuyên giáo các cấp, đội ngũ giảng viên, giáo viên dạy lý luận chính trị trên địa bàn tỉnh có đủ phẩm chất, năng lực, có trình độ lý luận, có thực tiễn kinh nghiệm đáp ứng được yêu cầu, nhiệm vụ được giao.

Sáu là, các cấp ủy, tổ chức đảng phải coi trọng sự đoàn kết, thống nhất về tư tưởng, hành động, thực hiện nghiêm nguyên tắc tập trung dân chủ, phát huy dân chủ trong sinh hoạt cấp ủy, sinh hoạt đảng thường kỳ để thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị, tư tưởng được giao. Luôn quan tâm thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát phát hiện, xử lý nghiêm những trường hợp suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, có biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hoá"; chú trọng công tác thi đua khen thưởng, phát hiện các cá nhân, tập thể điển hình tiêu biểu trong học tập lý luận chính trị và việc học tập tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh để tuyên truyền, nhân rộng, tạo sự lan tỏa trong xã hội.

Phần thứ hai

PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP TIẾP TỤC NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG HỌC TẬP LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ; VIỆC HỌC TẬP TƯ TƯỞNG, ĐẠO ĐỨC, PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH GẮN VỚI CHỐNG BIỂU HIỆN SUY THOÁI, “TỰ DIỄN BIẾN”, “TỰ CHUYỂN HOÁ” TRONG THỜI GIAN TỚI

I. DỰ BÁO TÌNH HÌNH

Toàn cầu hóa và hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng, cuộc Cách mạng công nghiệp 4.0 đang diễn ra mạnh mẽ, nhất là trí tuệ nhân tạo, những vấn đề nảy sinh từ mặt trái của kinh tế thị trường đang tác động mạnh đến quá trình đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa, hội nhập quốc tế của đất nước nói chung và công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng nói riêng. Tình hình thế giới biến đổi nhanh chóng, phức tạp, khó lường, ảnh hưởng của cuộc xung đột Nga - Ukraine, Israel - Hamas của Palestine... Trên địa bàn tỉnh cùng với những khó khăn, thách thức chung của cả nước, như: các thế lực thù địch tiếp tục thực hiện âm mưu “diễn biến hòa bình”, bạo loạn lật đổ; thúc đẩy “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; lợi dụng các vấn đề nhạy cảm về “dân chủ, nhân quyền”, “tôn giáo, dân tộc”; những hạn chế, khuyết điểm trong công tác xây dựng Đảng chậm được khắc phục và khiếu kiện trong Nhân dân để chống phá Đảng, chính quyền; phủ định, xuyên tạc chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; thiên tai, dịch bệnh tiếp tục diễn biến khó lường và nhiều vấn đề mới phát sinh, nhất là tác động của suy thoái kinh tế thế giới,... tiếp tục ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất, kinh doanh, thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội đã tác động trực tiếp đến tư tưởng, tâm trạng của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân trong tỉnh.

Do vậy, các cấp ủy cần bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của Trung ương, của Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tiếp tục nâng cao chất lượng học tập lý luận chính trị; đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện có hiệu quả các nghị quyết Trung ương về xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong cán bộ, đảng viên và xác định đây là nhiệm vụ quan trọng, cấp bách trong giai đoạn mới.

II. PHƯƠNG HƯỚNG

1. Tiếp tục nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác học tập, giáo dục lý luận chính trị cho đội ngũ cán bộ, đảng viên; đưa việc học tập lý luận chính trị trở thành nền nếp, thường xuyên, liên tục và ngày càng chất lượng; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”.

2. Xác định những nội dung công việc trọng tâm, cụ thể để triển khai thực hiện nhằm đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trở thành việc làm thường xuyên, hành động tự giác trong Đảng, hệ thống chính trị và toàn xã hội; tạo sự thống nhất trong nhận thức và hành động của các cấp ủy, tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên và Nhân dân.

3. Tiếp tục phát huy vai trò, trách nhiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo đầy mạnh công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch; chống biểu hiện suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”. Tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát đối với cán bộ, đảng viên.

III. NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP

1. Nâng cao hơn nữa nhận thức về vị trí, vai trò của việc học tập lý luận chính trị; việc học tập tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với chống biểu hiện suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong cán bộ, đảng viên

Cấp ủy các cấp cần xác định rõ công tác lãnh đạo, chỉ đạo học tập lý luận chính trị; việc học tập tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với chống biểu hiện suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong cán bộ, đảng viên là một trong những nhiệm vụ quan trọng hàng đầu của công tác xây dựng Đảng; góp phần ổn định tư tưởng chính trị, đưa đường lối của Đảng vào cuộc sống, tạo được niềm tin vào sự lãnh đạo của Đảng, tạo sự thống nhất trong Đảng và đồng thuận xã hội, củng cố và tăng cường niềm tin của Nhân dân đối với Đảng, Nhà nước, chế độ xã hội chủ nghĩa... Do đó, phải hết sức coi trọng công tác này, thường xuyên quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao chất lượng học tập lý luận chính trị; học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, trực tiếp là Bí thư cấp ủy các cấp phải tiên phong, gương mẫu trong lãnh đạo và thực hiện để tạo bước chuyển về nhận thức và hành động đối với cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ.

Ban tuyên giáo các cấp phát huy vai trò nòng cốt tham mưu cho cấp ủy lãnh đạo, chỉ đạo đầy mạnh tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên về vai trò của việc học tập lý luận chính trị, về tầm quan trọng, ý nghĩa thiết thực và lâu dài của việc thực hiện Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị gắn với Kết luận số 21-KL/TW (khóa XIII) để nâng cao bản lĩnh chính trị, tư tưởng, lập trường của mỗi cán bộ, đảng viên; nâng cao năng lực, sức chiến đấu của các cấp ủy đảng trong phòng, chống và đấu tranh, phản bác những luận điệu xuyên tạc bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng.

2. Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, tổ chức đảng các cấp trong việc nâng cao chất lượng học tập lý luận chính trị

Các cấp ủy tập trung lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền, phổ biến, quán triệt nghị quyết của Đảng theo hướng kết hợp các phương pháp truyền thống với ứng dụng công nghệ thông tin; phát huy hiệu quả, ưu thế của các loại hình tuyên truyền. Tăng cường tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, qua sách báo, tài liệu, bản tin, tạp chí, các tác phẩm văn học nghệ thuật...; tổ chức các cuộc thi tìm hiểu; khai thác thế mạnh, hiệu quả hình thức tuyên truyền trên internet qua các trang thông tin điện tử, mạng xã hội...

Đổi mới và nâng cao chất lượng, hiệu quả việc tổ chức học tập, quán triệt, triển khai nghị quyết của Đảng theo hướng đa dạng hóa các hình thức, kết hợp giữa học tập trực tuyến với trực tiếp; kết hợp giữa tuyên truyền những vấn đề cốt lõi với thảo luận, viết thu hoạch. Chú trọng việc xây dựng chương trình hành động thực hiện nghị quyết cụ thể, phù hợp với từng địa phương, từng cấp, từng ngành; nâng cao chất lượng các hội nghị thông tin và định hướng tuyên truyền hằng tháng; nâng cao chất lượng các tài liệu, ấn phẩm phục vụ công tác thông tin tuyên truyền; tăng cường công tác theo dõi, kiểm tra, sơ kết, tổng kết việc thực hiện các chỉ thị, nghị quyết và các chương trình hành động của mỗi cấp.

Cấp ủy trực tiếp chỉ đạo công tác giáo dục lý luận chính trị. Chú trọng giáo dục chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối đổi mới của Đảng, các nguyên tắc xây dựng Đảng. Tăng cường giáo dục truyền thống văn hóa, lịch sử cách mạng vẻ vang của Đảng và dân tộc; khơi dậy mạnh mẽ tinh thần yêu nước, ý chí tự cường, tinh thần đoàn kết, phát huy giá trị văn hóa, sức mạnh con người Bắc Giang trong tiến trình xây dựng và phát triển tỉnh Bắc Giang ngày càng giàu mạnh, văn minh.

Chỉ đạo thực hiện nghiêm túc các quy định về học tập lý luận chính trị trong Đảng, không ngừng nâng cao trình độ lý luận chính trị cho cán bộ, đảng viên; định kỳ hằng quý hoặc 6 tháng cấp tỉnh và cấp huyện tổ chức hội nghị thông tin chuyên đề cho cán bộ chủ chốt; hằng năm hoặc theo quy định tổ chức các lớp bồi dưỡng cập nhật kiến thức mới cho cán bộ, đảng viên.

Nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị, chú trọng vận dụng lý luận vào thực tiễn và tăng cường bồi dưỡng các nội dung nghiệp vụ, xử lý các tình huống nảy sinh trong thực tiễn; thường xuyên rà soát, kiện toàn, bồi dưỡng nâng cao chất lượng đội ngũ giảng viên, báo cáo viên, tuyên truyền viên, cộng tác viên dư luận xã hội các cấp nhất là đội ngũ giảng viên, giáo viên dạy lý luận chính trị các cấp; đổi mới cách đánh giá chất lượng giáo dục lý luận chính trị; tăng cường đầu tư cơ sở vật chất, phương tiện dạy học và xây dựng Trường Chính trị tỉnh, trung tâm chính trị huyện, thành phố đạt theo chuẩn.

3. Lãnh đạo, chỉ đạo đẩy mạnh tổng kết thực tiễn, nghiên cứu lý luận

Tiếp tục thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 37-NQ/TW của Bộ Chính trị (khóa XI) về công tác lý luận và định hướng nghiên cứu đến năm 2030 và Hướng dẫn số 02-HD/TW ngày 08/02/2018 của Ban Bí thư về tổng kết thực tiễn, nghiên cứu lý luận, theo hướng tập trung vào những chủ trương lớn, những việc mới, cách làm hay, hiệu quả. Đổi mới cơ chế quản lý các đề tài nghiên cứu theo hướng "đặt hàng", khuyến khích mọi cá nhân, tổ chức, các nhà khoa học tham gia.

Cấp ủy các cấp đẩy mạnh tổng kết thực tiễn, nghiên cứu lý luận thông qua đánh giá kết quả thực hiện chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước mang lại hiệu quả kinh tế, xã hội ở địa phương, đơn vị... từ đó rút ra bài học kinh nghiệm, luận cứ khoa học, cơ sở thực tiễn cho việc hoạch định chủ trương, quan điểm lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy và xây dựng các cơ chế, chính sách phù hợp thúc đẩy phát triển địa phương.

4. Chỉ đạo việc lựa chọn vấn đề trọng tâm, đột phá, nổi cộm, bức xúc để thực hiện; xây dựng kế hoạch của tập thể, cá nhân, đăng ký việc làm theo Bác

Các cấp ủy, tổ chức đảng tập trung lựa chọn các vấn đề bức xúc, nổi cộm hoặc còn hạn chế, yếu kém ở địa phương, cơ quan, đơn vị để tập trung giải quyết theo hướng rõ việc, rõ người chịu trách nhiệm và rõ thời gian hoàn thành nhiệm vụ. Nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, đưa nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào sinh hoạt định kỳ, sinh hoạt chuyên đề với những nội dung thiết thực, cụ thể, phù hợp với đặc điểm tình hình và nhiệm vụ chính trị của địa phương, cơ quan, đơn vị. Phát huy vai trò nêu gương của đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý, người đứng đầu các cơ quan, địa phương, đơn vị trong việc đăng ký và làm theo Bác. Tiếp tục chỉ đạo việc xây dựng và thực hiện tốt kế hoạch học tập và làm theo Bác và cam kết rèn luyện, giữ gìn phẩm chất đạo đức, lối sống, không suy thoái, "tự diễn biến", "tự chuyển hóa". Quan tâm xây dựng và nhân rộng các mô hình tiêu biểu, điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh ở các cấp.

5. Xây dựng và thực hiện chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên trong giai đoạn mới và thực hiện trách nhiệm nêu gương

Chỉ đạo xây dựng và triển khai thực hiện chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên trong giai đoạn mới. Đẩy mạnh học tập và quyết tâm thực hiện, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với phát huy hệ giá trị quốc gia, văn hóa, gia đình và chuẩn mực con người Bắc Giang trong giai đoạn mới. Bên cạnh đó, mỗi cơ quan, đơn vị, mỗi cán bộ, đảng viên, hội viên thực hiện nêu gương trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với việc thực hiện Quy định số 08-QĐ/TW ngày 25/10/2018 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương; Quy định số 37-QĐ/TW ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về những điều đảng viên không được làm.

6. Tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo chống biểu hiện suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong cán bộ, đảng viên và bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Các cấp ủy, tổ chức đảng trong Đảng bộ tỉnh tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nghiêm, có kết quả việc kiểm điểm, tự phê bình và phê bình trong sinh hoạt cấp ủy, sinh hoạt chi bộ theo các quy định của Trung ương và theo tinh thần Chỉ thị số 10-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy gắn với kiểm điểm việc thực hiện Kết luận số 21-KL/TW (khóa XIII). Duy trì nền nếp và thường xuyên đổi mới nội dung, hình thức sinh hoạt cấp ủy, chi bộ định kỳ hằng tháng đảm bảo thiết thực, hiệu quả, phù hợp với nhiệm vụ chính trị của địa phương, cơ quan, đơn vị.

Chỉ đạo thực hiện nghiêm túc, thường xuyên Chỉ thị số 26-CT/TU, ngày 02/6/2023 về chấn chỉnh tác phong, lề lối làm việc và nâng cao trách nhiệm trong thực thi nhiệm vụ đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức; duy trì thực hiện nghiêm việc phân công các đồng chí cấp ủy viên, cán bộ, công chức các cấp huyện đi dự sinh hoạt với đảng ủy xã, phường, thị trấn và chi bộ thôn, tổ dân phố. Đảng ủy các xã, phường, thị trấn phân công các đồng chí đảng ủy viên và cán bộ, công chức cấp xã là đảng viên theo dõi, dự sinh hoạt với các chi bộ thôn, tổ dân phố.

Thực hiện nghiêm túc việc kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng tổ chức đảng, tập thể lãnh đạo và đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức hằng năm, nhất là đánh giá cán bộ trước khi đề bạt, bổ nhiệm, luân chuyển, điều động gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII); chủ động xây dựng kế hoạch khắc phục những tồn tại, hạn chế đã được chỉ ra sau kiểm điểm.

Tiếp tục thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 35-NQ/TW của Bộ Chính trị về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới; Nghị quyết số 29-NQ/TW của Bộ Chính trị (khóa XII) về Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trên không gian mạng; Nghị quyết số 30-NQ/TW của Bộ Chính trị (khóa XII) về Chiến lược An ninh mạng quốc gia và Đề án số 01-ĐA/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về “Nâng cao hiệu quả công tác đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng giai đoạn 2021-2025”; Chỉ thị số 21-CT/TU, ngày 16/01/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về “Nâng cao ý thức trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền, cán bộ, đảng viên, chiến sỹ lực lượng vũ trang trong việc sử dụng internet, mạng xã hội” bảo đảm hiệu quả, có cách làm mới, sáng tạo.

7. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát đối với cán bộ, đảng viên

Tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát đối với cán bộ, đảng viên trong học tập lý luận chính trị; Kết luận số 01-KL/TW ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW; Kết luận số 21-KL/TW ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII, đặc biệt là các quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên và phát hiện, xử lý kịp thời những cán bộ, đảng viên vi phạm tư cách, suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, gây mất đoàn kết nội bộ.

Cấp ủy các cấp chủ động phát hiện và xử lý nghiêm minh đối với các đối tượng cán bộ, đảng viên có biểu hiện suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” và có thông báo đến các cơ quan đơn vị để làm gương cho cán bộ, đảng viên khác.

Phần thứ ba

KIẾN NGHỊ VÀ ĐỀ XUẤT

I. Đối với Trung ương

1. Đề nghị Ban Bí thư Trung ương chỉ đạo Ban Tuyên giáo Trung ương tổng kết nhiệm kỳ việc học tập tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo chuyên đề toàn khóa và chuyên đề hàng năm để đánh giá tính hiệu quả, phù hợp, thiết thực trong quá trình triển khai thực hiện ở các địa phương, đơn vị; chỉ đạo biên soạn nội dung khung về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh hằng năm; chỉ đạo sớm ban hành quy định về trung tâm chính trị chuẩn.

2. Đề nghị Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương sớm ban hành quy định về các chuẩn mực đạo đức cách mạng mới của cán bộ, đảng viên phù hợp trong giai đoạn hiện nay.

3. Đề nghị Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh ban hành giáo trình sơ cấp lý luận chính trị mới phù hợp với đào tạo lý luận chính trị ở cấp cơ sở trong giai đoạn hiện nay (*thay thế bộ giáo trình cũ từ năm 2013*).

4. Đề nghị Ban Chỉ đạo 35 Trung ương, Ban Tuyên giáo Trung ương cung cấp kịp thời thông tin cho các địa phương về các sự kiện chính trị, vụ việc phức tạp, nhạy cảm; tăng cường định hướng, giám sát các hoạt động trong lĩnh vực văn học, nghệ thuật, báo chí, truyền thông; ban hành hướng dẫn, quy trình tiếp nhận thông tin và xử lý các nguồn phát tán thông tin xấu độc, phá hoại nền tảng tư tưởng của Đảng.

5. Đề nghị Bộ Chính trị tổng kết 25 năm thực hiện Quy định số 54-QĐ/TW ngày 12/5/1999 của Bộ Chính trị về chế độ học tập lý luận chính trị trong Đảng, từ đó sửa đổi, bổ sung hoặc ban hành Quy định mới đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới.

II. Đối với Tỉnh ủy

1. Đề nghị Tỉnh ủy chỉ đạo các cơ quan tham mưu, cấp ủy cấp huyện, thành phố, thị xã tuyển dụng, bố trí đội ngũ giảng viên trung tâm chính trị cấp huyện đảm bảo tiêu chuẩn, chất lượng. Chỉ đạo UBND tỉnh, cấp ủy cấp huyện, thành phố, thị xã quan tâm bố trí ngân sách đầu tư, nâng cấp cơ sở vật chất các trung tâm chính trị cấp huyện; quan tâm bố trí ngân sách đầu tư tăng thêm các đầu sách cho tủ sách sách xã, phường, thị trấn (tủ sách online); quan tâm đầu tư nâng cấp hệ thống đài truyền thanh và đội ngũ cán bộ làm công tác truyền thanh ở cơ sở.

2. Đề nghị Tỉnh ủy giao Ban Tổ chức Tỉnh ủy rà soát, bổ sung quy định về đối tượng học lý luận chính trị; giao Trường Chính trị tỉnh chủ trì, phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Lao động, Thương binh và Xã hội xây dựng chương trình, đề án đào tạo trình độ trung cấp lý luận chính trị cho đội ngũ giáo viên dạy giáo

dục công dân bậc trung học phổ thông, trung tâm giáo dục nghề nghiệp – giáo dục thường xuyên và giáo viên dạy chính trị các trường trung cấp, cao đẳng nghề trên địa bàn tỉnh phù hợp với tình hình thực tiễn.

3. Đề nghị giao Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành đề án: “Xây dựng và nhân rộng các mô hình tiêu biểu, điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2024-2030”.

Nơi nhận:

- Ban Tuyên giáo Trung ương,
- Học viện CTQG Hồ Chí Minh,
- Thường trực Tỉnh ủy,
- Các đồng chí Ban Thường vụ Tỉnh ủy,
- Các đồng chí Tỉnh ủy viên,
- Các sở, ban, ngành tỉnh,
- Các huyện ủy, thị ủy, thành ủy, đảng ủy TT,
- Các đồng chí lãnh đạo Ban,
- Lưu Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy.

(*báo
cáo*)

**K/T TRƯỞNG BAN
PHÓ TRƯỞNG BAN THƯỜNG TRỰC**

Trần Tuấn Nam

TÀI LIỆU THAM KHẢO

1. Quy định số 101-QĐi/TW ngày 06/7/2012 của Ban Bí thư về *trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp*.
2. Nghị quyết số 37 - NQ/TW ngày 09/10/2014 của Bộ Chính trị (khóa XI) về *“Công tác lý luận và định hướng nghiên cứu đến năm 2030”*.
3. Nghị quyết số 32-NQ/TW, ngày 26/5/2014 của Bộ Chính trị về *tiếp tục đổi mới nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị cho cán bộ lãnh đạo, quản lý*.
4. Quy định số 55-QĐ/TW ngày 19/12/2016 của Bộ Chính trị về một số việc làm ngay để tăng cường vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên.
5. Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Bắc Giang, Nghị quyết số 114- NQ/TU ngày 25/7/2016 về *“Tăng cường công tác tư tưởng ở Đảng bộ tỉnh, giai đoạn 2016 - 2020”*.
6. Đề án số 02- ĐA/TU ngày 21/9/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về *“Tăng cường công tác điều tra, nắm bắt, định hướng dư luận xã hội trên địa bàn tỉnh Bắc Giang, giai đoạn 2016 - 2020”*.
7. Nghị quyết số 35-NQ/TW, ngày 22/10/2018 của Bộ Chính trị về *tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới*.
8. Quy định số 08-QĐ/TW ngày 25/10/2018 của Ban Chấp hành Trung ương về *tăng cường trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là ủy viên Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương*.
9. Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Bắc Giang (2020), *Báo cáo kết quả công tác tuyên giáo của Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2015-2020*, Số 508 - BC/BTGTU, ngày 04 tháng 6 năm 2020.
10. Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Bắc Giang (2021), Nghị quyết số 150-NQ/TU ngày 28/7/2021 về *“Nâng cao chất lượng công tác tuyên giáo của Đảng bộ tỉnh trong giai đoạn hiện nay”*.
11. Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bắc Giang (2021) Đề án số 01-ĐA/TU ngày 20/7/2021 về *“Nâng cao hiệu quả công tác đấu tranh phản bác các quan điểm, sai trái, thù địch, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng giai đoạn 2021-2025”*.
12. Kết luận số 01-KL/TW, ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW "Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh".

13. Kế hoạch số 54-KH/TU ngày 13/5/2022 về “*Tổ chức nghiên cứu, tổng kết thực tiễn một số lĩnh vực của tỉnh từ nay đến năm 2025*”.

14. Lâm Hữu Đức, Vũ Trung Kiên (2018), “*Nâng cao chất lượng học tập, quán triệt nghị quyết của đảng*”, Tạp chí Tuyên giáo.

15. Lại Xuân Môn (2022), “*Nâng cao chất lượng nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết của Đảng, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới*”, Tạp chí Cộng sản, Số 988 năm 2022.

16. Văn kiện Đại hội Đảng bộ tỉnh Bắc Giang lần thứ XVII (2010); lần thứ XVIII (2015) lần thứ XIX (2020).

17. Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII, t.II, Nxb Chính trị quốc gia Sự thật, Hà Nội, 2021.

18. Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII, t.II, Nxb Chính trị quốc gia Sự thật, Hà Nội, 2021.

19. Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII, tập I, II, Nxb Chính trị quốc gia Sự thật, Hà Nội, 2021.

20. Đảng cộng sản Việt Nam (2016), *Văn kiện Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương khóa XII*, Văn phòng Trung ương Đảng, Hà Nội.

21. *Hồ Chí Minh: Toàn tập*, Nxb. Chính trị quốc gia - Sự thật, Hà Nội, 2011.

Phụ lục số 1

BẢNG TỔNG HỢP

công tác lãnh đạo, chỉ đạo nghiên cứu, học tập, quán triệt và sơ tổng kết các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Trung ương, Tỉnh ủy, đảng bộ trực thuộc Tỉnh ủy; MTTQ và các tổ chức chính trị- xã hội từ năm 2010-2023

TT	Cơ quan, đơn vị	Số lượng văn bản lãnh đạo, chỉ đạo; học tập, quán triệt và sơ tổng kết																	
		Văn bản Trung ương						Văn bản Tỉnh ủy và BTV Tỉnh ủy						Văn bản cấp huyện					
		Tổng số VB	Có VB chỉ đạo	Tổ chức học tập			Sơ tổng kết	Tổng số VB	Có VB chỉ đạo	Tổ chức học tập			Sơ tổng kết	Tổng số VB	CóVB chỉ đạo	Tổ chức học tập			Sơ tổng kết
				Số HN	Số đảng viên học tập	%				Số HN	Số đảng viên học tập	%				Số HN	Số đảng viên học tập	%	
1	Tỉnh ủy	352	x	27	540	99	x	104	x	3	540	99	x						
2	Th.U Bắc Giang	30	x	891	8000	98,8	x	10	x	507	7894	98,6	x	7	x	116	8000	98,8	x
3	H.U Lạng Giang	30	x	711	7011	98,5	x	10	x	189	6223	97,5	x	4	x	120	6687	98	x
4	H.U Lục Nam	30	x	625	8154	98,5	x	10	x	193	7698	98	x	6	x	137	7715	98	x
5	H.U Lục Ngạn	30	x	651	7700	97	x	10	x	185	6859	98	x	3	x	90	7130	98	x
6	H.U Sơn Động	30	x	275	4198	95,7	x	10	x	51	4198	96,7	x	7	x	40	4198	96,7	x
7	H.U Yên Thế	26	x	254	4674	98,8	x	7	x	162	4467	96,2	x	5	x	162	4467	96,2	x
8	H.U Hiệp Hòa	30	x	562	6800	98	x	10	x	189	357	98	x	3	x	106	6675	98	x
9	H.U Việt Yên	28	x	518	5500	98	x	12	x	153	342	98,5	x	7	x	142	5879	98,5	x
10	H.U Tân Yên	38	x	594	6957	98,5	x	10	x	204	8013	98,6	x	9	x	91	7528	98,7	x
11	H.U Yên Dũng	10	x	15	4476	98	x	16	x	16	4474	98,2	x	4	x	4	198	99	x
12	Đ.U CCQ tỉnh	9	x	15	4050	98	x	2	x	6	1350	98	x	3	x	8	1350	98	x
13	Đ.U Khối DN	9	x	15	3459	98	x	2	x	6	1225	96	x	3	x	8	1225	96	x
14	Đ.U Công an	50	x	651	1080	99	x	29	x	98	1023	98,5	x	19	x	86	974	99	x
15	Đ.U Quân sự	10	x	7	1413	98	x	16	x	16	2238	97,7	x	13	x	10	553	98,7	x
+	Tổng	710		5.811	74.012			258		1.978	56.901			93		1.120	62.579		

Phụ lục số 2

BẢNG TỔNG HỢP
KẾT QUẢ CÔNG TÁC GIÁO DỤC LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ TỪ NĂM 2010 ĐẾN 2023
(Dành cho Trường Chính trị tỉnh và Trung tâm chính trị cấp huyện)

T	Đơn vị	Lớp bồi dưỡng kết nạp Đảng		Lớp bồi dưỡng đảng viên mới		Lớp sơ cấp chính trị		Lớp trung cấp chính trị		Lớp cao cấp CT tại chức tổ chức tại Trường Chính trị tỉnh		Bồi dưỡng, cập nhật kiến thức cho cán bộ, đảng viên các cấp		Chương trình bồi dưỡng chuyên đề (6 CĐ)*		Các CTr lý luận chính trị và nghiệp vụ đoàn thể (6 CĐ)		Các lớp khác do cấp ủy yêu cầu mở		Tổ chức lớp BD cho giảng viên, giảng viên kiêm chức		Tổng	
		SL	HV	SL	HV	SL	HV	SL	HV	SL	HV	SL	HV	SL	HV	SL	HV	SL	HV	SL	HV	SL	HV
1	Tr Chính trị	0	0	0	0	0		106	8.224	12	1.050	23	3.113	0	0	0	0	0	0	0	0	141	2.387
2	TP Bắc Giang	55	3.987	28	2.714	7	446	0	0	0	0	138	25.037	28	6.445	188	34.268	7	1.292	13	115	464	74.304
3	Lạng Giang	39	3.260	26	2.856	8	491	0	0	0	0	47	5.634	67	5.675	100	11.449	161	16.778	13	195	461	46.338
4	Lục Nam	54	4.745	37	3.318	4	261	0	0	0	0	19	1.871	28	2.853	151	15.917	137	12.689	13	194	443	41.848
5	Lục Ngạn	74	6.791	43	3.794	5	325	0	0	0	0	35	3.893	40	4.682	106	14.182	60	7.042	0	0	363	40.709
6	Sơn Động	39	2.690	34	2.512	11	601	0	0	0	0	72	6.581	16	1.213	141	12.965	9	1.218	0	0	322	27.780
7	Yên Thế	25	2.742	24	2.006	4	216	0	0	0	0	8	760	54	6.602	97	12.642	38	6.055	0	0	250	31.023
8	Hiệp Hòa	54	4.655	35	2.602	11	409	0	0	0	0	20	1.817	23	2.569	137	15.842	0	0	0	0	280	27.894
9	Việt Yên	46	3.811	29	2.468	8	495	0	0	0	0	126	30.912	42	6.095	156	28.424	0	0	0	0	407	72.205

10	Tân Yên	42	3.989	29	2.871	12	608	0	0	0	0	74	17.880	64	15.940	105	13.663	125	14.033	8	119	459	69.103
11	Yên Dũng	51	3.798	34	2.563	4	167	0	0	0	0	53	12.064	48	5.235	84	10.357	26	2.849	13	195	313	37.228
12	ĐU CCQ tỉnh	72	4.628	40	2.560	5	315	0	0	0	0	5	600	0	0	0	0	21	8.451	0	0	143	16.554
13	ĐU KND tỉnh	41	3.439	31	2.563	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	72	6.002
14	ĐU Quân sự	08	82	05	26	0	0	0	0	0	0	5	1.750	10	3.500	0	0	0	0	0	0	28	5.358
15	ĐU Công an	14	1.179	13	969	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27	2.148
Tổng		614	49.796	408	33.822	79	4.334	106	8.224	12	1.050	625	111.912	420	60.809	1.265	169.709	584	70.407	60	818	173	510.881

***Ghi chú:** - Chữ viết tắt: SL: số lớp; HV: học viên. - Chương trình bồi dưỡng chuyên đề (6 CĐ)* gồm: Chủ nghĩa yêu nước Việt Nam; Giáo dục đạo đức cách mạng trong thời kỳ mới; Hội nhập quốc tế; Vấn đề tôn giáo và chính sách tôn giáo; Vấn đề dân tộc và chính sách dân tộc; Tư tưởng Hồ Chí Minh./.

Phụ lục số 3

BẢNG TỔNG HỢP
CƠ SỞ VẬT CHẤT CỦA TRƯỜNG CHÍNH TRỊ TỈNH, TRUNG TÂM CHÍNH TRỊ CẤP HUYỆN ĐẾN 2023

TT	ĐƠN VỊ	TRỤ SỞ LÀM VIỆC		HỘI TRƯỜNG		PHÒNG HỌC		THƯ VIỆN, SỐ ĐÀU SÁCH		PHÒNG ĂN CỦA HỌC VIÊN		PHÒNG Ở CỦA HỌC VIÊN		PHÒNG CỦA VIÊN		NGHỈ GIẢNG		MÁY VI TÍNH (số lượng)	MÁY CHIẾU	
		Tổng diện tích (m ²)	Tổng diện tích xây dựng (m ²)	Số lượng	Diện tích (m ²)	Số lượng	Diện tích (m ²)	Số sách	Diện tích (m ²)	Số lượng	Diện tích (m ²)	Số lượng	Diện tích (m ²)	Số lượng	Diện tích (m ²)	Số lượng	Số lượng		Màn hình led	
																		Số lượng		Diện tích (m ²)
1	Trường CT tỉnh	40.000	11.973	2	1.368	13	3.634	850	0	3	560	43	1.369	7	229.32	73	11	0		
2	TP Bắc Giang	750	750	1	250	1	150	1.125	19	0	0	0	0	1	15	5	3	0		
3	Huyện Lạng Giang	4.065	1.300	1	200	1	70	1.000	20	2	220	8	275	2	40	5	2	0		
4	Huyện Yên Dũng	4.200	1.603	1	477	1	142,7	165	0	1	126,4	0	0	2	71,28	4	2	0		
5	Huyện Việt Yên	4.972,4	1.391	1	270	0	0	520	18	0	0	0	0	1	18	6	2	0		
6	Huyện Hiệp Hòa	3.500	1.500	0	0	3	300	300	40	0	0	0	0	2	20	6	3	0		
7	Huyện Tân Yên	2.400	550	2	220	0	0	1.800	50	1	110	0	0	1	30	5	2	0		
8	Huyện Yên Thế	3.870	800	2	477	1	60	500	60	3	220	0	0	2	70	4	1	2		
9	Huyện Lục Nam	4.065,4	1.455,2	1	90	2	426	1.600	60	1	185	2	60	2	60	6	3	0		
10	Huyện Lục Ngạn	1 200	750	2	250	0	0	290	30	0	0	3	90	1	30	4	2	0		
11	Huyện Sơn Động	2.348,75	670	1	250	0	0	120	20	0	0	8	160	2	40	4	2	0		

Phụ lục số 4

BẢNG TỔNG HỢP

Các kỳ hội nghị thông tin cán bộ chủ chốt, hội nghị báo cáo viên của cấp ủy các cấp từ năm 2010-2023

TT	Đơn vị	Hội nghị thông tin thời sự và báo cáo viên								Số lớp tập huấn, BD nghiệp vụ BCV, TTM	
		Hội nghị thông tin thời sự			Hội nghị báo cáo viên			Tổng số		Số lớp	Số lượt người tham gia
		Số hội nghị		Số lượt người dự nghe	Số hội nghị		Số lượt người dự nghe	Số hội nghị	Số lượt người dự		
		Trực tuyến	Trực tiếp		Trực tuyến	Trực tiếp					
1	Tỉnh ủy	01	36	17.235	23	120	13.080	60	30.315	05	35
2	Th. U Bắc Giang	0	45	24.872	0	102	20.314	147	45.186	12	2.283
	Xã, phường, TT	0	768	195.840	0	1.280	320.000	2.048	515.840	12	2.760
3	H.U Lạng Giang	0	26	3.770	0	156	21.060	182	24.830	13	1.300
	Các xã, thị trấn	0	1.012	6.578.000	0	286	8.580	1.298	6.586.580	0	0
4	H.U Lục Nam	12	24	243.100	30	75	15.750	141	258.850	20	2.450
	Các xã, thị trấn	0	600	97.890	0	300	16.500	900	114.390	0	0
5	H.U Lục Ngạn	9	23	4.608	0	108	15.360	140	19.968	12	1.200
	Các xã, thị trấn	261	783	20.880	0	3.306	20.880	4.350	20.880	290	17.400
6	H.U Sơn Động	0	140	19.152	0	16	1.284	156	20.436	7	673
	Các xã, thị trấn	0	528	1.478.216	0	0	0	528	1.478.216	0	0

7	H.U Yên Thế	20	14	9.401	0	102	11.247	0	0	10	3.500
	Các xã, thị trấn	0	238	43.668	0	0	0	238	43.668	0	0
8	H.U Hiệp Hòa	5	48	13.250	0	131	17.568	184	30.818	24	3.600
	Các xã, thị trấn	0	250	51.100	0	850	34.243	1.100	85.343	280	14.000
9	H.U Việt Yên	0	136	14.130	0	162	13.320	298	27.450	10	1.370
	Các xã, thị trấn	0	1.226	83.232	0	1585	83.070	2.811	166.302	0	0
10	H.U Tân Yên	28	20	210.600	0	147	15.300	195	225.900	9	465
	Các xã, thị trấn	0	956	312.000	0	2.640	81.200	3596	393.200	198	4.950
11	H.U Yên Dũng	9	39	7.800	0	122	26.235	170	34.035	12	1.824
	Các xã, thị trấn	162	0	680.400	0	711	2.986.200	873	3.666.600	0	0
12	Đ.U CCQ tỉnh	0	29	13.050	0	96	7.680	125	20.730	3	270
	Cấp cơ sở	15	870	43.500	0	0	0	885	43.500	0	0
13	Đ.U KDN tỉnh	0	21	4.150	0	72	5.040	93	9.240	13	2.865
	Cấp cơ sở	0	2.568	44.200	0	0	0	2.568	44.200	117	2.340
14	Đ.U QS tỉnh	29	149	23.200	29	149	3.916	356	27.116	26	104
15	Đ.U CA tỉnh	13	14	4.239	17	38	8.635	82	12.874	2	351
+	Tổng	564	10.563	10.241.483	99	12.554	3.746.462	23.524	13.946.467	1.075	63.740

Phụ lục số 5

BẢNG TỔNG HỢP

Kết quả tổ chức triển khai thực hiện việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh từ năm 2010 đến 2023

TT	Tên địa phương đơn vị	Kế hoạch học tập				Đăng ký và kết quả thực hiện việc làm theo				Đăng ký và kết quả giải quyết những vấn đề, đột phá, bức xúc, nổi cộm				Số mô hình tiêu biểu	
		Tập thể		Cá nhân		Tập thể		Cá nhân		cấp huyện (TP)		Cấp cơ sở		Cấp huyện	cấp cơ sở
		Tổng số	Hoàn thành	Tổng số	Hoàn thành	Tổng số	Hoàn thành	Tổng số	Hoàn thành	Tổng số	Hoàn thành	Tổng số	Hoàn thành		
1	H. Sơn Động	1326	1299	24426	22448	1455	1395	36839	34960	13	13	3953	3871	4	78
2	H. Lục Ngạn	1944	1930	111008	105475	1944	1930	111008	105457	36	36	6728	6720	72	420
3	H. Lục Nam	6162	5322	105595	97567	6162	5322	144439	118538	79	79	1203	1173	22	1871
4	H. Lạng Giang	5050	4820	43382	41817	11000	8973	103141	78426	23	23	1349	1275	29	576
5	H. Yên Dũng	3625	3625	59472	59472	3625	3625	59472	59472	8	8	1264	1264	15	1948
6	Tp Bắc Giang	3152	3152	35000	35000	3152	3152	35000	35000	56	56	730	730	26	120
7	H. Việt Yên	3170	3170	53150	53150	3170	3170	53150	53150	34	34	607	607	78	503
8	H. Tân Yên	1599	1599	115320	115320	108	108	138230	138230	12	12	235	235	11	177
9	H. Yên Thế	6824	6055	46918	41156	13072	12692	76701	65624	78	76	6617	6330	0	1244
10	H. Hiệp Hòa	4944	4944	76400	76400	8788	8788	164800	164800	36	36	180	180	52	508
11	ĐU Quân sự	375	375	4120	4120	420	420	4120	4120	30	30	65	65	5	360
12	ĐU Công an	377	377	12098	12098	754	754	23782	23782	65	65	728	728	52	546
13	ĐU CCQ	962	962	84500	84500	1692	1688	123875	123875	39	39	1187	1187	25	0
14	ĐU KDN	630	630	34	34	3088	2933	32242	30630	30	30	568	426	25	0
+	Tổng	40.140	38.260	771.423	748.557	58.430	54.950	1.106.799	1.036.064	539	537	25.414	24.791	416	8.351

Phụ lục số 6

BẢNG TỔNG HỢP

Kết quả tổ chức triển khai thực hiện việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh từ năm 2010 đến 2023

TT	Tên địa phương, đơn vị	Tổng số văn bản chỉ đạo của cấp ủy	Tổng số Hội nghị Tổ chức học tập, sinh hoạt định kỳ, sinh hoạt chuyên đề	Công tác tuyên truyền		Gương điển hình		Công tác kiểm tra, giám sát		Khen thưởng				Ghi chú
				Trực quan	Thông tin	Tập thể	Cá nhân	Cấp huyện	Cấp cơ sở	Cấp Trung ương	Cấp tỉnh	Cấp huyện	Cấp cơ sở	
				Số pano, áp phích...	Số tin bài...	Tổng số	Tổng số							
1	H. Sơn Động	27	4518	681	821	156	256	45	86	2	12	156	256	
2	H. Lục Ngạn	36	36	1422	918	40	305	144	1040	5	16	132	0	
3	H. Lục Nam	84	42	1250	1530	620	762	168	1300	2	20	420	940	
4	H. Lạng Giang	231	88616	8419	2178	628	5522	445	908	2	26	543	2475	
5	H. Yên Dũng	96	13	3215	2694	964	4320	38	257	2	9	539	456	
6	Tp Bắc Giang	235	76	58436	52706	78	129	788	2835	7	7	207	1275	
7	H. Việt Yên	1930	215	6370	8600	192	381	621	5356	2	9	498	564	
8	H. Tân Yên	102	19482	4.360	2826	3564	6126	72	673	5	8	220	9470	
9	H. Yên Thế	798	5023	1268	2803	113	242	21	108	3	3	271	1672	
10	H. Hiệp Hòa	51	96	1138	3042	92	254	338	584	7	18	257	653	
11	ĐU Quân sự	28	54	216	263	117	217	516	1268	0	6	352	1548	
12	ĐU Công an	68	17	156	1129	187	535	62	416	3	19	23	677	
13	ĐU CCQ	48	175	105	480	142	437	157	0	2	44	437	0	
14	ĐU KDN	325	54	1.400	1.200	72	300	125	367	0	0	300	1325	
+	Tổng	4.059	118.417	88.436	81.190	6.965	19.786	3.540	15.198	42	197	4.355	21.311	